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บันทึกของลุงสาย แก้วสว่าง

นี่เป็นบทความที่นายสายท่านได้เขียน บันทึกไว้เพียงคร่าวๆ และนายสายท่านเล่าว่าหลวงปู่ทิมท่านจะ
สอนสั่งให้ลูกศิษย์ทุกคนเน้นปฏิบัติใน เรื่องของจิต หรือการทําจิตให้นิ่งเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไป
โดยตามหลักของธรรมชาติ หรือล้วนเป็นไปโดยตามกรรมที่ทุกคนนั้นได้เคยกระทํากันมา ไม่มีสิ่งใดจะ
อยู่เหนือกฏแห่งกรรมไปได้ อยู่ที่การกระทําของตนเอง วัตถุมงคลนั้นจะย่อมคุ้มครองคนที่ดีและมีสัจจะ
หรือตามความเชื่อมั่นและความ ศรัทธานับถือกันได้ ขอให้ทุกคนมีจิตที่พึงระลึกกันไว้ซึ่งนายสายท่าน
ได้กล่าวทิ้งท้ายให้จดจํากัน ไว้เสมอ
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  นี่คือภาพวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต
ของ พระครูภาวนาภิรัต(ิ หลวงปู่ทิม อิสริ
โก ) แห่งวัดละหารไร่ที่ท่านได้ละจากทาง
โลกนี้ไปเมื่อวันที่๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๘ 
รวมอายุได้๙๖ปี
	
 โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านทรงได้
ดําเนินชีวิตทางสมณเพศบรรพชิตมา ด้วย
จริยวัตรอันน่าเลื่อมใสและปฏิปทาที่ดีที่
ควรค่าแก่การนับถืออย่างยิ่ง โดยท่านได้
ถือหลักครองธรรมและการยึดหลักตาม
หลักพระพุทธศาสนาที่แน่วแน่ 
	
 ท่านเป็นพระสุปัฏิปันโณที่ได้นํา
หลักธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัม พุทธเจ้ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติ
เพื่อให้สาธุชนผู้นับถือทั้งหลายมีความ 

เลื่อมใสศรัทธาและเชื่อมั่นในหลักธรรมและหลักปฏิบัตที่ได้สืบสานกันมา ตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มีหลักคํา
สอนของท่านที่กล่าวย้ําอยู่เสมอแก่ลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั้งหลาย ว่า “ ทุกคนจงอย่าขาดสติ และ
ควรระลึกอยู่เสมอว่าความตายของคนเราทุกคน ย่อมจะเป็นที่รักและหวงแหน โดยจะยินดีและยอมตาย
โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ต่อเมื่อถึงวาระแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราตายกันอย่าง
ตาหลับได้ ก็ต้องสร้างความดีกันในหมู่เพื่อนมนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่คิดอิจฉาริษยาเบียดเบียน
และมุ่งทําลายกัน โดยขาดเมตตาธรรม ” ซึ่ง เป็นบทเขียนบันทึกของนายสาย แก้วสว่าง อดีต
ไวยาวัจกรวัดละหารไร่ ที่ท่านได้บันทึกจากใจในกาลยุคสมัยที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้และรับใช้กันมา 
หลวงปู่ทิมท่านเป็นพระที่หมั่นเพียรในการเรียนรู้กับสรรพวิชาต่างๆและการ บําเพ็ญเพียรธรรม ด้วย
ความมุ่งมั่นปรารถนาและแรงบันดาลใจที่มีอยู่ สามารถทําให้ท่านประสบเป็นผลสําเร็จ มีคํากล่าวที่ถือ
มั่นอยู่เสมอว่า “ เมื่อจิตถึงท่าน ท่านก็ถึงเรา “ เป็นคําสอนสั่งของหลวงปู่ท่านเพื่อให้มีใจยึดให้มั่นใน
การปฏิบัติตามหลักธรรม คําสอนและการถือใช้วัตถุมงคลต่างๆเพื่อให้เกิดอานุภาพในสิ่งที่เชื่อมั่นกัน 
และขอให้ทุกคนนั้นจงมีจิตที่มั่นคงในธรรม เพื่อการมีสติในการดํารงชีวิตอย่างมีความหมาย โดยหลัก
การดํารงสติเพื่อให้มีความเชื่อมั่นของชีวิตได้นั้น หลวงปู่ท่านได้ให้คติธรรมแก่ลูกศิษย์ไว้ว่า “ มะอะอ ุ
ทุกขัง อนิจจัง อนัตตา พุทโธ พุทโธ “ ซึ่ง เป็นคติธรรมที่มีความหมายอย่างแนบแน่นเพื่อการดํารงคง
มั่นไว้ในหลักปฏิบัติ ของชีวิต เพื่อให้เป็นหนทางแห่งนิพพานอย่างถูกต้องต่อไป
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            นี่คือตําราส่วนหนึ่งที่นายสาย แก้วสว่างได้เก็บรักษาไว้ โดยหลวงปู่ทิม อิสริโก ท่านได้ใช้ศึกษา
ร่ําเรียนและการใช้แบบยันต์อักขระต่างๆ และตํารานี้ถือเป็นต้นกําเนิดของการใช้ยันต์สามและยันต์ห้า 
ซึ่งเป็นยันต์ประจําตัวของท่านและเกจิอาจารย์แห่งเมืองระยองที่นิยมนํามาใช้ กัน ซึ่งต้นกําเนิดน่าจะคัด
ลอกมาจากตําราของหลวงปู่สังข์เฒ่า ผมขอเปิดตําราที่หลวงปู่ทิมท่านได้ศึกษาให้ชมกันอย่างคร่าวๆ
ครับ
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 และนี่คือวัตถุมงคลชิ้นเอกของหลวงปู่ทิม อิสริโกแห่งวัดละหารไร่ที่ถือว่าเป็นชิ้นแรกที่สร้างเป็น
รูปเหมือนของหลวง ปู่ท่านอันทรงคุณค่าที่สร้างไว้เป็นแบบอย่างการถือมั่นที่ดีและวัตถุมงคลชิ้นนั้นคือ	

	
 ล็อคเก็ตรูปเหมือนที่กําเนิดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 ซึ่งในครั้งนั้นถือเป็นการถ่ายรูปครั้งแรกใน
ชีวิตของหลวงปู ่โดยถ่ายที่ร้านแสงศิลป์ ระยอง 
	
 ซึ่งจุดประสงค์ในการถ่ายรูปครั้งนั้นเพื่อการทําใบสุทธิของท่าน และล็อคเก็ตของท่านนั้นสร้าง
ขึ้นมาเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น โดยทางร้านแสงศิลป์ซึ่งมีความเลื่อมใสและศรัทธาได้ทําถวายหลวงปู่โดย
นําทองคํา หุ้มด้านหลังไว้เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์แก่ทางร้าน 
	
 จากนั้นหลวงปู่ทิมท่านได้นําล็อคเก็ตดังกล่าวนี้มาอฐิษฐานจิตเสกในหัวนอนของ ท่านเป็นเวลา
หนึ่งพรรษาและได้ลงเหล็กจารกํากับไว้ที่ด้านหลังที่หุ้มทองคําไว้ จากนั้นหลวงปู่ท่านได้มอบให้ไว้กับ
ศิษย์ใกล้ชิดไป ต่อมาล็อคเก็ตนี้ก็ได้ตกทอดมายังศิษย์อาวุโสของท่านคือทนายแพรว คงเมือง และใน
การนี้ผมขอนําภาพล็อคเก็ตอันทรงคุณค่านี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ..... 

	
 นี่คือภาพถ่ายที่ใช้สําหรับติดใบสุทธิของ หลวงปู่ทิมซึ่งเจ้าของเดิมที่เก็บรักษาไว้ก็คือโยมติ๊ด 
วิเชียรเสนาะ ซึ่งเป็นโยมวัดในยุคสมัยนั้นมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ
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 ภาพตอนขณะที่หลวงปู่ทิมท่านรับ พัดยศเป็นพระครูภาวนาภิรัต ิโดยท่านไปประกอบพิธีรับใน
อุโบสถของวัดป่าประดู่ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงเมื่อ ปีพ.ศ.๒๕o๘ ซึ่งทําให้ชาวบ้านละหารไร่และลูกศิษย์
ลูกหาต่างก็ชื่นชมยินดีกันจากนั้นก็ได้ มีการจัดฉลองงานสมณะศักดิ์ขึ้น และก็เป็นที่มาของการกําเนิด
สร้างเหรียญรุ่นแรกหรือรุ่นฉลองสมณะศักดิ์ของ ท่านขึ้นมา
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 นี่คือพระประธานและพระโมคคัลลาพระสา รีบุตรในโบสถ์ไม้เก่าของวัดละหารไร่ ซึ่งถือว่าเป็น
พระประธานองค์แรกของวัดที่สร้างขึ้นมา โดยหลวงปู่ทิมและชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันปั้นจน
ประสบเป็นผลสําเร็จขึ้นมา ได ้ตามตํานานประวัติเรื่องเล่ากล่าวว่า ปู่แดงซึ่งเป็นโยมวัดในยุคเก่าแก่
และปู่พิณกับหมอทัตซึ่งเป็นลูกศิษย์ในยุค แรกๆของหลวงปู่ทิมได้ช่วยกันนําดินเหนียวหรือดินดิบซึ่งน่า
จะนํามาจากวังสาม พญาหรือบริเวณใกล้เคียงกัน
	
  จากนั้นก็นํามาปั้นกันโดยหลวงปู่ทิมท่านจะปั้นตกแต่งจนสําเร็จเป็นรูป พระพุทธเจ้าหรือประ
ประธานของวัดขึ้นมา ซึ่งถือว่าเป็นผลงานแห่งความสําเร็จและความภาคภูมิใจของชาวหมู่บ้านละหาร
ไร่ ที่มีพระประธานไว้กราบไหว้และสําหรับพระสงฆ์ทําสังฆกรรมต่างๆของวัดได้
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 นี่คือบริเวณคลองที่อยู่ติดกับหอฉันท์ ของวัดละหารไร่หรือที่เราเรียกกันว่า วังสามพญา 
ซึ่งเป็นตํานานที่มีการกล่าวขานกันมาจนถึงทุกวันนี้ 
	
 โดยกล่าวกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกันกับสมเด็จ พระเจ้าตากสิน
มหาราชผู้กอบกู้เอกราชของเมืองไทย โดยเมื่อครั้งสมัยนั้นเล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราชหรืออีกนามหนึ่ง ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีได้นําไพล่พลยกทัพมาพักที่วัดละหารใหญ่ 
	
 จากนั้นก็ได้นําช้างของพระเจ้าตากสินและเหล่าช้างม้าต่างๆมาอาบน้ําบริเวณวัง สาม
พญาแห่งนี้จึงเป็นตํานานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านละหารไร่เล่ากันมาว่า 
สมัยก่อนบริเวณวังสามพญานั้นมีปลาชุกชุมมากมายและมีน้ําใสเย็นมาก และมีเหตุการณ์อยู่
ครั้งหนึ่งหลวงปู่ทิมท่านได้ยืนนิ่งอยู่บริเวณที่ริมหอ ฉันท์ซึ่งติดอยู่กับวังสามพญา หลังจากนั้น
หลวงปู่ท่านก็เอามือไปดีดน้ํานั้นสักพักหนึ่งไม่นานก็มีฝูงปลามา แหวกว่ายกันบริเวณต่อหน้า
หลวงปู่ท่าน และช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีตะพาบเผือกตัวใหญ่มากว่ายแหวกท่ามกลางฝูงปลาที่ 
กําลังว่ายกันเต็มไปหมด จากนั้นตะพาบเผือกตัวนั้นก็ได้มาหยุดที่หน้าหลวงปู่ทิม จากนั้นมัน
ก็ได้ยื่นหัวออกมา โดยภายหลังจึงทราบว่าตะพาบตัวดังกล่าวโดนคนใช้ปืนยิงมาจากบริเวณวัง
ไผ่ใกล้ๆ ทุ่งหัวตาบุตรซึ่งก็อยู่ไกลจากวัดพอสมควร 
	
 และจากนั้นหลวงปู่ทิมท่านก็ได้รักษาตะพาบเผือกตัวนั้นโดยเมื่อใกล้ถึงเวลา เพลตะพาบ
ก็จะว่ายน้ํามาให้หลวงปู่ท่านรักษาและรักษาอยู่ได้ไม่นานแผลก็หาย ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น
มันก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าหลวงปู่ทิมท่านรู้ได้ อย่างไร และมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงมา
เมื่อ40กว่าปีมาแล้ว
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 นี่คือตะกรุดยุคแรกของหลวงปู่ทิม อิสริโก แห่งวัดละหารไร่ ตะกรุดในยุคแรกที่หลวงปู่ทิมท่าน
สร้างขึ้นมานั้น หลวงปู่ท่านจะนําตะกั่วที่อยู่ในวัดมาทุบให้แบนๆจากนั้นก็นํามาจารแล้วม้วนและ ปลุก
เสกตามแบบฉบับของท่าน 
	
 นายสาย แก้วสว่างท่านเล่าว่าในยุคสมัยก่อนที่วัดละหารไร่นั้นกันดารมาก มีแต่ท้องนาและ
ป่าดง การสร้างวัตถุมงคลนั้นจะต้องหาวัสดุตามความนิยมหรือตามธรรมชาติ ซึ่งก่อนสมัยทองแดง
หรือเงินนั้นยังไม่มีแพร่หลายกันตามชนบท ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ตะกั่วเท่านั้นที่นิยมและหาง่าย ตะกรุดที่
หลวงปู่ทิมท่านทํามานั้นมีกันมาเนิ่นนานแล้ว เพราะนายสายท่านเล่าว่าตะกรุดที่สร้างมาจากตะกั่วทุบ
นั้นมีมาก่อนที่นายสาย ท่านจะมารับใช้หลวงปู่ทิม แต่เราคงคาดเดาว่าน่าจะสร้างกันมาในช่วงยุคสมัย
สงครามโลกครั้งที่2เพราะสมัย นั้นจะสร้างแจกคนที่ไปทหารเพราะต้องออกไปรบทัพจับศึกหรือการ
เสี่ยงภัยต่างๆ 
	
 นายสายท่านยังเล่าอีกว่า ตะกรุดตะกั่วทุบนั้นแต่เดิมหลวงปู่ทิมท่านจะเอาตะกรุดแช่ในโหล
น้ํามันงาไว้ เวลาจะมอบให้ใครหลวงปู่ท่านก็จะหยิบตระกรุดที่อยู่ในโหลน้ํามันงานั้นให้ หลวงพ่อเพ่ง 
สาสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดละหารโหญ่เวลาท่านสร้างตะกรุดท่านจะให้ชาวบ้านที่ ต้องการนําวัสดุต่างๆ
มาเองแล้วหลวงพ่อท่านจะจารแล้วเสกเดี๋ยวนั้นเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะมีแต่แผ่นตะกั่วทุบเท่านั้นที่นํามากัน 
การสร้างตะกรุดสมัยนั้นจะเน้นในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันเพื่อความ ปลอดภัยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน ซึ่งสมัยนั้นการเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆนั้นย่อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอด้วย ภูมิภาคและสิ่ง
แวดล้อมที่เกื้อหนุน 
	
 การที่จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหรือวัตถุมงคลที่สามารถป้องกันภัยได้ นั้นเป็นที่ต้องการ
กันในหมู่ผู้คน เราย้อนเวลาไปเมื่อกว่า 50-60ปีที่แล้ว ความเจริญยังไปไม่ถึงยิ่งตามบ้านนอกด้วยแล้ว
แทบไม่ต้องกล่าวกัน ปู่ย่าตายายที่ต้องลําบากลําบนกว่าจะหากินเลี้ยงชีพนั้นต้องเหนื่อยกันเลือด แทบ
ตากระเด็น ด้วยความยากจนแล้งแค้นที่จะต้องดิ้นรนกันเพื่อความอยู่รอด การหาที่พึ่งทางด้านจิตใจถือ
เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการดําเนินชีวิตที่ดี การที่จะหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่ให้มีผลทางพุทธคุณอย่างเชื่อมั่นนั้น 
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความศรัทธาและการเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผล
	
 ผมขอย้อนนําตะกรุดยุคแรกที่ หลวงปู่ทิมท่านได้ตั้งใจทําเพื่อไว้ให้คุ้มครองและป้องกันภัยแก่
หมู่ชาวบ้าน และผู้ที่มาขอของดีกับท่าน นายสายท่านเล่าว่าหลวงปู่ทิมท่านจะอฐิษฐานจิตเสกที่หัวนอน
ไว้ประจําทุกค่ําคืน อยู่เรื่อยไป เมื่อใครมาของดีกับท่านๆก็จะหยิบให้คนละดอกเท่านั้น โดยตะกรุดจะแช่
อยู่ในโหลน้ํามันงาไว้ ตะกรุดแต่ละดอกจะไม่ใหญ่มากเพียงขนาดครึ่งข้อนิ้วก้อย บางดอกก็ยาวเกือบๆ
ขนาดเท่ามวลบุหรี่เพราะกะให้แขวนคอหรือพกติดตัวได้ง่าย ตะกรุดแต่ละดอกจะไม่ค่อยมีความ
สวยงามโดยจะเอาตะกั่วที่อยู่ในวัดมาทุบให้ แบบๆนํามาจารแล้วม้วนหรือเอาปลายมาชิดกัน ตะกรุด
ของหลวงปู่ทิมชุดนี้สร้างกันมาแต่ครั้งก่อน 
	
 นายสายท่านเล่าว่าหลวงปู่ทิมเมื่อท่านเสกวัตถุมงคลใดสําเร็จแล้วจึงนํามาแจก แต่ถ้ายังไม่
สําเร็จท่านจะไม่นํามาแจกให้อย่างเด็ดขาด ส่วนพุทธคุณนั้นอยู่ที่การถือให้มั่นและมีใจศรัทธาอย่างแน่ว
แน่ครับ ด้านล่างคือตะกรุดยุคแรก ส่วนด้านบนคือไม้ช่อฟ้าใบระกาในโบสถ์ไม้เก่าของวัดละหารไร่ครับ
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 กําเนิดวัดละหารไร่
	
 ย้อน ไปเมื่อประมาณ200 กว่าปีที่แล้ว 
ก่อนที่จะมาเป็นวัดละหารไร่จนทุกวันนี้ ดั้งเดิมสมัย
ก่อนจะเป็นป่าดงดิบหรือบางทีก็เรียกป่ารกชัก ซึ่ง
สมัยแต่ก่อนจะมีสัตว์ป่ามากมายชุกชุม มีทั้งช้าง 
เสือ เก้ง กวาง หมูป่าชุกชุม เป็นพื้นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ มีแม่น้ําลําคลองไหลผ่าน ซึ่งก็มีชาวบ้าน
บริเวณแถบๆนั้นที่มีอาชีพทําไร่มาบุกเบิก ถากถาง
ป่า เพื่อมาทําไร่ข้าว สมัยนั้นวัดละหารใหญ่ซึ่งถือว่า
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของเมืองระยองซึ่ง อยู่คนละ
ฟากกับวัดละหารไร่ในปัจจุบันนี้โดยมีแม่น้ํา
บ้านค่ายไหลผ่านซ่ึงณ. เวลาตอนนั้น หลวงปู่สังข์
เฒ่าท่านอยู่วัดละหารใหญ่แห่งนี ้ท่านก็ได้พบพื้นที่

ทางด้านฝั่งคลองด้านตรงข้ามทางทิศเหนือของวัดละหารใหญ่ เป็นพื้นที่ที่มีทําเลดีเหมาะแก่การเพาะ
ปลูกพืชผัก ไว้สําหรับขบฉันในฤดูแล้งและท่านอาจจะเล็งเห็นว่า สถานที่ที่เป็นป่าดงดิบแห่งนี้น่าจะเป็น
สถานที่เงียบสงบ เหมาะสําหรับนั่งวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งประกอบกับช่วงนั้นเริ่มมีชาวบ้านละแวกใกล้
เคียงมาบุกเบิกถากถางป่าเพื่อ มาทําไร่ข้าวหรือไร่ทุ่งข้าว บางทีก็เรียกทุ่งข้าว ก็แล้วแต่ชาวบ้านจะ
เรียกกัน จากนั้นหลวงปู่สังข์เฒ่าท่านก็เลยชักชวนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดมาช่วยกัน บุกเบิกถากถางป่าเพื่อ
ที่จะทําการเพาะปลูกพืชผัก แรกเริ่มนั้นหลวงปู่สังข์เฒ่าและพระสงฆ์ที่มาช่วยกันจะช่วยกันปลูกเป็นเพิง 
สําหรับพักพิงหรือพักเหนื่อยเวลาทํางาน พอถึงเวลาฉันเพลก็กลับไปฉันเพลที่วัดละหารใหญ่หรือบางทีก็
อาจมาฉันเพลที่ สําหรับปลูกเป็นเพิงแห่งนี้ ซึ่งระยะต่อๆมาชาวบ้านที่ไปทําไร่ข้าวในแถบใกล้เคียงและ
แถวๆบริเวณนั้นมาก ขึ้น และก็มีชาวบ้านที่เลื่อมใสก็ได้นําอาหารคาวหวานมาถวายเป็นประจําทุกครั้ง 
ซึ่งต่อๆมาก็เริ่มมีการก่อตั้งจากเดิมเป็นเพิงสําหรับพักพิงจนก่อตั้งมาเป็น ศาลาขนาดย่อมๆขึ้นมา จาก
การร่วมแรงร่วมใจของพระสงฆ์และชาวบ้านที่มาช่วยกันก่อตั้งขึ้นเรื่อยๆมา จนกระทั่งมาเป็นสํานักสงฆ์
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นต้นกําเนิดของวัดละหารไร่ในปัจจุบัน 
	
 วัดละหารไร่ซึ่งแต่ก่อนเดิมจะเรียกวัดไร่วารีส่วนมากชาวบ้านจะเรียกติด ปากว่าวัดไร่ ส่วนวัดละ
หารใหญ่เรียกว่าวัดละหาร ภายหลังจากสร้างเป็นสํานักสงฆ์ละหาร ไร่ ก๋งหนิด ซึ่งเป็นต้นตระกูลดั้งเดิม
ของกํานันเสถียรซึ่งเป็นอดีตกํานันตําบลละหารไร่ ท่านได้เล่าให้หลวงปู่ทิมฟังว่า สมัยก่อนท่านได้มา
บุกเบิกถากถางป่าพื่อที่จะมาทําไร่ข้าว ซึ่งท่านได้มาบุกเบิกในพื้นที่ติดกับที่หลวงปู่สังข์เฒ่าท่านมา
บุกเบิกในดิน แดนแห่งนี้ ซึ่งพื้นที่ที่ก๋งหนิดมาบุกเบิกจะอยู่แถบบริเวณหลังเมรุเดิมของวัดละหารไร่ ไป
จนถึงแถวๆบริเวณโรงเรียนของวัดไร่ ซึ่งบริเวณที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้สมัยก่อนก๋งหนิดเล่าว่าจะมีต้น
พลับ ขนาดใหญ่หลายคนโอบอยู่และมีต้นไม้ใหญ่ๆอยู่อีกหลายต้นและเป็นป่าดงดิบและ บริเวณเดิมที่
เป็นวังสามพญาจะมีต้นตะเคียนขนาดใหญ่มากอยู่แถบข้างๆบริเวณวัง สามพญานี้ ส่วนที่เป็นบริเวณ
หน้าวัดในปัจจุบันนี้จะเป็นพื้นที่มาบทั้งหมด ก๋งหนิดท่านเล่าให้หลวงปู่ทิมฟังอีกว่า ตอนที่ท่านมาพบ
หลวงปู่สังข์เฒ่าซึ่งท่านจะมีลักษณะของท่านตัวเล็กๆแต่ท่าน สามารถยกของที่หนักๆได้อย่างสบายๆทํา
อะไรจะคล่องแคล่วว่องไวมาก สายตาท่านเหมือนคนดุแต่ท่านใจดีมาก ซึ่งมีอยู่คราวหนึ่งตอนที่มาบุก
เบิกแรกๆท่านได้เจอเสือยืนจ้องมาที่ท่าน เพียงท่านเพ่งสายตาสบเท่านั้นเสือที่ยืนจ้องมองท่านเป็นต้อง
เดินหลบหนีไป ทันท ีปกติท่านจะมีไม้เท้าประจําตัวอยู่อันหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ 
เถาวัลย์ ซึ่งไม้เท้านี้หลวงปู่สังข์เฒ่าสามารถเสกให้เป็นงูได้ พอตั้งเป็นสํานักสงฆ์ละหารไร่ขึ้นช่วงนั้นเริ่ม
มีผู้คนเข้ามาพักอยู่อาศัย แต่ก็มีเพียงไม่กี่หลังคาเรือน ซึ่งปกติหลวงปู่สังข์เฒ่าจะอยู่ที่สํานักสงฆ์แห่งนี้
ของท่านองค์เดียวมาตลอด โดยที่ก๋งหนิดซึ่งมีพื้นที่อยู่ติดกันจะไปมาหาสู่กับหลวงปู่สังข์เฒ่าเสมอ 
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สําหรับพื้นเพเดิมของหลวงปู่สังข์เฒ่า ก๋งหนิดเล่าว่าท่านชื่อสังข์เป็นคนนามะตูม จังหวัดชลบุรี หลังจาก
บวชเรียนเสร็จหลวงปู่สังข์ท่านก็ได้ร่ําเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณและ วิชาอาคมต่างๆในบ้านนามะตูม
แห่งนี้ หลังจากนั้นท่านก็ได้ออกธุดงธุ์รอนแรมไปร่ําเรียนวิชาจากอีกหลากหลายยอาจารย์ จนมาอยู่จํา
พรรษาที่วัดละหารใหญ่ จากนั้นถึงได้มาบุกเบิกมาตั้งเป็นที่สํานักสงฆ์ละหารไร่แห่งนี้ 
	
 มีอยู่คร้ังหนึ่ง ก๋งหนิดเล่าว่าหลวงปู่สังข์เฒ่าเรียกตนเข้าไปหาจากนั้นหลวงปู่สังข์เฒ่าท่าน ก็ได้
มอบพลอยแดงให้เม็ดหนึ่งมีขนาดใหญ่ประมาณเท่าหัวแม่มือ ซึ่งหลวงปู่สังข์เฒ่าท่านเล่าว่า ท่านได้มา
ขุดพบที่บริเวณต้นตะเคียนใหญ่ซึ่งอยู่แถวๆบริเวณวังสามพญา จากนั้นท่านก็ได้เก็บไว้อยู่นานจนหลวง
ปู่สังข์เฒ่าท่านได้มอบไว้ให้แก่ก๋ง หนิดเก็บรักษาไว้ ซึ่งหลังจากนั้นก๋งหนิดท่านก็ได้ห่อผ้าติดตัวไว้
ประจําตัว และมีอยู่ครั้งหนึ่งก๋งหนิดท่านได้ไปมีเรื่องกับนักเลงนอกหมู่บ้าน และก๋งหนิดท่านก็ได้ถูก
นักเลงคนนั้นเอามีดดาบฟันหมายจะเอาให้ตาย แต่ผลปรากฏว่าฟันยังไงก็ฟันไม่เข้า จนนักเลงคนนั้น
ต้องถอยหนีไป จากนั้นก็ได้สํารวจตัวเองว่าไม่เป็นไรก๋งหนิดถึงได้รู้ว่าตนเองมีพลอยที่ห่อ ผ้าติดตัวไว้ที่
หลวงปู่สังข์เฒ่าท่านมอบให้ติดตัวไว้ ซึ่งภายหลังพลอยเม็ดนี้ก็ได้ตกทอดมาที่ก๋งย้วนซึ่งเป็นบุตรได้เก็บ
รักษาไว้ ต่อไป 
	
 เวลาหลายปีต่อมา ความเจริญเริ่มเข้ามาได้มีชาวบ้านมาถากถางป่าบริเวณใกล้เคียงวัดมากขึ้น 
ซึ่งชาวบ้านบริเวณนั้นเมื่อเห็นมีพระสงฆ์มาอยู ่พอถึงวันพระชาวบ้านที่เลื่อมใสศรัทธาก็นําภัตตาหารมา
ถวายเป็นประจํา ครั้นพอเวลาเข้าพรรษาหลวงปู่สังข์เฒ่าก็กลับไปจําพรรษาที่วัดละหารใหญ่ ซึ่งระยะ
ต่อๆมาเมื่อความเจริญเติบโตของหมู่บ้านมากขึ้น ประกอบกับมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่มากขึ้น สํานักสงฆ์
ละหารไร่แห่งนี้ พอถึงฤดูเข้าพรรษาก็มีพระสงฆ์ที่อุปสมบทใหม่พอใจที่จะจําพรรษาที่สํานักสงฆ์ แห่งนี้ก็
เริ่มมีการก่อสร้างกุฎิวิหาร ขึ้นจนมาเป็นวัดละหารไร่ตั้งแต่นั้นมาโดยมีหลวงปู่สังข์เฒ่าเป็นเจ้าอาวาส 
องค์แรก
	
 หลังจากหลวงปู่สังข์เฒ่าท่านได้มาอยู่ที่วัดละหารไร่แห่งนี้ ท่านก็ได้สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้คน
และชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนาๆซ่ึง ในสมัยก่อนจะไม่มีโรงพยาบาล ซึ่งใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไป
หาหลวงปู่สังข์เฒ่าซึ่งท่านจะเป็นแพทย์แผนโบราณ ช่วยปัดเป่ารักษาชาวบ้านที่มาหาท่านหรือใครโดน
ผีเจ้าเข้าสิงหรือโดนของคุณ ไสยโดนกระทําต่างๆ หลวงปู่สังฆ์เฒ่าท่านจะช่วยสงเคราะห์ให้ทุกๆรายไป 
และมีอภินิหารเกี่ยวกับหลวงปู่สังข์เฒ่ามีเรื่องเล่าต่อกันมาว่าท่านสามารถ ย่นระยะทางและล่องหน
หายตัวได้ ซึ่งสามารถบิณฑบาตรไปถึงเมืองบางปลาสร้อย ( ชลบุรี )ได ้ท่านเป็นพระที่เรืองในวิทยาคม
มาก วาจาของท่านศักดิ์สิทธิ์มาก แม้กระทั่งน้ําลายที่ท่านถมถ้าถูกกพื้นจะแตกทันที ซึ่งย่อมแสดงให้
เห็นว่าสมัยโบราณความเลื่อมใสในวิชาอาคมและไสยศาตร์ต่างๆ ความเชื่อถือย่อมมีอิทธิพลอยู่มาก 
หลวงปู่สังข์เฒ่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากเป็นที่เลื่องลือแก่ผู้คน มากในสมัยนั้น ต่อมาภาย
หลังเล่ากันว่าท่านมีลูกศิษย์ที่มาร่ําเรียนวิชาจากท่านมีทั้งพระและ ฆาราวาสก็มีทั้งหลวงพ่อวงศ์ วัดด
บ้านค่าย หลวงพ่ออ่ํา วัดหนองกระบอก หมอวังซึ่งเป็นฆาราวาสชื่อดังสมัยนั้น
	
 หลังจากที่ท่านอยู่วัดละหารไร่ได้หลายปี ประกอบกับท่านมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและเป็นที่

เคารพนับถือแก่ชาวบ้านและ ประชาชนทั่วไป และท่านได้
ปกครองวัดละหารไร่อยู่มาอีกระยะหนึ่ง จากนั้นตามประวัติ
เล่ากันว่าเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้นได้อาราธนานิมนต์หลวง 
ปู่สังข์เฒ่าไปเป็นเจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาย์อยู่ที่วัดจันทอุ
ดมหรือวัดเก๋ง ในอดีตซ่ึงปัจจุบันคือโรงพยาบาลระยองซึ่ง
ตอนนั้นตามประวัติเล่าว่าท่านมี ตําแหน่งเป็นพระปลัดสังข์ 
หลังจากที่หลวงปู่สังข์เฒ่าท่านได้มาอยู่ที่วัดเก๋ง ส่วนที่วัดละ
หารไร่นั้นท่านได้มอบหมายให้หลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสสืบ
ต่อจาก ท่านต่อไป

12



	
 	
 	
 สารานุกรม พระเนื้อขาว...น้าต๋อย เซมเบ้

	
 พระห้าเหลี่ยม จําแนกได้หลายเนื้อครับ แต่ใครจะรู้ว่า พระห้าเหลี่ยมที่มีประสบการณ์มากที่สุด
ก็คือพิมพ์บล๊อคทองเหลืองตัวแรง พี่ใหญ่ หนาเตอะ ที่ขนาดร้านขายกรอบ ย่านพระจันทร์   ยังจําได้
ขึ้นใจว่า พระนี้มีลักษณะเป็นอย่างไร (ลูกค้าเอามาเข้ากรอบบ่อยๆ) สมาชิกก็เห็นอะไรแปลกๆ มากันก็
บ่อย เรื่องเมตตามหาเสน่ห์ก็มีไม่ขาด แต่ภาพรวมของประสบการณ์แบบไม่บอกผ่าน ถือว่า สุดยอด

	


	


	
 ต่อมา คือ ที่เราๆ เรียกกันว่า พระห้าเหลี่ยมเนื้อเบา มองลักษณะ ภายนอกแล้ว เหมือนกับพรผง
ผสมว่าน มีเอกลักษณ์คือ น้ําหนักเบา แต่ลักษณะพิเศษไม่เบาอย่างชื่อ เป็นที่หมายปองของหนุ่มน้อยห
นุ่มใหญ่และก็เป็นที่ทราบกันดีอีกนั่นแหละว่า น้าต๋อยเก็บ (ไว้ใช้เอง) หมด..55

	
 สมาชิกไปลองใช้แล้ว ถึงกับออกปากเป็นเสียงเดียวกัน ว่า แม่นตามคําบอกผมเองก็ได้ใช้พิมพ์
นี้อยู่ ด้วยประสบการณ์แรกพบ ทําให้ผมสะกิดใจว่ามีอะไรผิดปกติ จึงทดลองใช้ไปสักสองสามวัน เพื่อ
จะได้สรุปผล สุดท้ายได้ผลเป็นที่แน่ใจ จึงบอกต่อ...ถึงได้ถึงบางอ้อ ว่า "น้าพึ่งรู้เหรอ ผมน่ะ สงสัยมา
นานแล้ว"

13



	


	
 ต่อไป พิมพ์ห้าเหลี่ยม หลังตะกรุด ประสบการณ์ อ.วังน้ํา พึ่งมาลงหมาดๆ พิมพ์นี ้นําพิมพ์บล๊อค
ทองเหลืองมากดตะกรุดเข้าไปด้วย ซึ่งผมเองก็ได้เคยแผ่ให้ดูแล้ว (หลังจากที่สงสัยมานาน) 
ประสบการณ์ก็ไม่ต่างจากพิมพ์อื่นๆ ครับ แต่ด้วยตะกรุดสาริกาคู่ด้านหลังองค์พระ บางท่านผู้มีญาณ
สัมผัสดีท่านว่า แรงกว่าองค์พระเสียอีก จะเด่นเรืองเมตตามมากๆ แล้วแต่จะอธิฐานใช้ไปในทางใด แต่
ถ้าเรื่องเสน่ห์ ตามพิมพ์ข้างบนไม่ทันครับ 55

	


	
 พิมพ์ห้าเหลี่ยม เมื่อสมัยแรกๆ ผมยังเห็นอยู่ประมาณหลักร้อยกว่าๆ แต่ปัจจุบันหายากมาก 
แม้แต่ตัวผมเองก็แทบไม่มีเก็บ พิมพ์นี้ส่วนใหญ่นิยมนําไปให้แม่บ้านห้อยกันเป็นส่วนใหญ่ บ้างก็ให้ลูก 
แม่บ้านของพี่ท่านนึงบอกว่าการงานจะรุ่งมาก งานเข้ามาเยอะ แต่เท่าที่เก็บข้อมูลมา จะเหมือนกับพิมพ์
ใหญ่ แต่ด้วยขนาดเล็ก จึงเป็นที่นิยมกัน และเรื่องหญิงๆ อีกเช่นกัน
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 พระพิมพ์คะแนน เมื่อก่อนไม่มีใครสนใจ พอพี่ภู
มากระซิบถึงสรรพคุณจึงทําให้มีเหตุอันตรธานตามพระ
ห้าเหลี่ยมพิมพ์เล็กไป แต่ด้วยจํานวนที่มีไม่ถึงร้อย น่าจะ
ราวๆ 80 ถึงยังไงก็เป็นที่รู้กันดีว่าเจ้ากรมพิมพ์นี้ ก็คือ เจ้า
กรม 15 ค่ํา หรือ คุณเตอร์ รองๆ ลงมาน่าจะพี่ภู ล่ะครับ

	
 พิมพ์นี้เขาว่ามาทางเสน่ห์จริงๆ ผมจึงลองเอาไป
ให้พรรคพวกทดลองใช้กันดู ผสมกับสมาชิกที่มีโอกาสได้
ไปในยุคแรก จึงสรุปได้ว่า พิมพ์นี้เป็นไปตามคําพี่ภูบอก
จริง แต่ไม่แนะนําให้เด็กห้อยครับ....

 

	
 พิมพ์เศียรโต ด้วยประสบการณ์ที่ทั้งบอกผ่าน 
และไม่บอกผ่าน (คนส่วนใหญ่)เพราะพลิกชีวิตคนมามาก 
จึงเป็นที่ต้องการของสมาชิกหลายท่านลุงสายเคยพูดถึง
พิมพ์นี้ไว้ว่า ข้าราชการ ควรห้อยไว้ แต่ผม..ห้อยเนื้อเบา
เพื่อนสมาชิกมักเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังบ่อยมาก จากที่
แย่ กลับมาดี จากที่ดี ก็ดียิ่งขึ้น ใจผมก็อยากให้มาเล่าให้
กันฟังนะครับ ชั่วโมงนี ้ผมไม่สนใจว่าใครจะมาว่าผมดัน
แล้ว เพราะคงทราบดีว่า ไม่มีประโยชน์อะไร

	
 พิมพ์นี้ห้อยไปไหนมาไหน พวกบอกแก๊งค์
เดียวกัน ผมกลายเป็นคนนอกทันทีแต่ก็ต้องยอมรับว่า
พิมพ์นี ้แทบไม่มีสมาชิกคนใดที่ได้ไปแล้ว ไม่ได้นํามาขึ้น
คอด้วยบารมีที่เป็นรูปเหมือนตัวท่าน และเป็นพิม์ที่แกะขึ้น
มาครั้งแรก
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ล๊อคเกต รุ่นแรกของกระทู้เราครับ 
และจะต่อยอดเป็นงานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้

ประสบการณ์แบบไม่ต้องบอกผ่าน ผู้ได้บูชาไป รู้สึกได้ว่า " ดี "
ตามคําผมกล่าวไว้จริง ครูบาอาจารย์ผู้ปลุกเสกก็ยอมรับ และยกย่อง
เช่นกัน พวกผมเป็นเพียงคนที่ทําให้สิ่งนี้สําเร็จขึ้นมาได้ แต่ทุกสิ่งนี้
หากไม่ได้ลุงสาย ที่เก็บทุกอย่างไว้ และหลวงปู่ที่ได้สร้างสิ่งดี ๆ ไว้
ให้ลูกหลานรุ่นหลัง คงจะไม่มีสิ่งที่เป็นมงคลยิ่งนี ้ไว้ได้ใช้กัน

สารพัดลูกอม จะมีหลายแบบ ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน ในการรักษาเนื้อ
ถ้าใครมีโอกาสได้บูชาหลายลูกจะสังเกตว่า เนื้อลูกอมก็จะแบบเดียวกับ
พระหลายๆ พิมพ์ที่ได้บูชาไป เหตุก็มาจากผงที่เหลือจากการสร้างพระ
จึงนํามาปั้นเป็นลูกอม มีห่วงบ้าง ไม่มีห่วงบ้าง ขึ้นอยู่ยุคสมัย

ผู้ที่ได้บูชาไป บอกว่ามักเห็นเด็ก...ผู้หญิง ผู้ชาย แต่..ผมยังไม่เห็นครับ
แต่เห็นบ่อยกว่าทุกพิมพ์ที่ได้บูชากันไป ตามสถิติที่ผมเก็บข้อมูลมานะ
ด้วยความที่เป็นเครื่องรางจึงง่ายต่อการบูชา แต่ผมแนะนําให้ห้อยไว้ที่คอ
จะดีกว่าพกไว้ตามพวงกุญแจ หรือเอว...ผงท่านลบจากพุทธคุณ ไม่ใช่
มาจากผงผีพรายใดๆ มีพุทธคุณเป็นที่ตั้ง.....เพื่อประสิทธิผลในการบูชา
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 ลูกอมเนื้อขาวมีห่วง ชาวกระทู้เปิดตํานานหลวงปู่ทิมทราบกันดีถึงประสบการณ์มากมายที่เกิด
ขึ้น พูดได้ว่า ต้องพูดกันยาวๆ

	
 อนึ่งที่มาของลูกอมนั้น จะมาจากผงที่เหลือจากการกดพระ เมื่อนานเข้าผงจะเริ่มแข็งตัว ทําการ
กดไม่ทัน จึงนําผงที่เหลือเหล่านั้นมาปั้นเป็นลูกอม เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ตามแต่จะทํากัน และเป็นการปั้น
ด้วยมือล้วนๆ จะหาความกลมกลึงสวยงามได้ยาก จากนั้นจึงนําไปผึ่งในที่ที่มีแดดอ่อน หรือตากลมให้
แห้ง

	
 พัฒนาการของลูกอมนั้น เดิมทียังไม่มีห่วง เมื่อชาวบ้านนําไปใช้กันแล้วไม่สะดวกในการพกพา 
จึงได้เสนอทํา "หูงวง" กันขึ้นมา เพื่อง่ายในการนําติดตัว แต่ปัญหายังไม่จบเพียงเท่านั้น ด้วยเนื้อที่เป็น
ผงดินสอพองที่ร่วนทําให้ผงหลุดร่อนลงไปได้ง่าย ทําให้มีการนําผงทองผสมน้ํามันแล๊คเกอร์ สําหรับใช้
เคลือบเนื้อของพระ และลูกอมอีกชั้นหนึ่ง นี่ละครับวิวัฒนาการของลูกอม

	
 ลุงท่านนึงเล่าให้พวกเราฟังว่า ตอนนั้นเข้าไปที่วัด เห็นลุงสายกําลังนั่งบิดลวดเป็นขดเต็มไป
หมด เพื่อจะนํามากดใส่ลูกอม จากนั้นเราจึงได้ถามคุณลุงว่า แล้วผงทองที่เขาใช้ทานี่ล่ะ เขาทาอย่างไร 
เอาแปรงทาหรือเปล่า ลุงร้องเสียงหลง.....จะบ้าเหรอ ลูกอมเป็นร้อยเป็นพัน ทาทีละลูก ใครจะทําได้
ไหว...เขาใช้ถาดมาร่อนฝัดผงทองกับลูกอมเข้าด้วยกันต่างหาก
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พิมพ์เปิดโลก
ผมลองส่งให้หลายท่านที่มีปัญหา ชีวิตไม่สดใส ด้วยความที่เคยนําไปให้ครูบาอาจารย์ท่านด ูท่านว่า 
พิมพ์นี้ออกแนวกลับๆ พลิกๆผลที่ออกมาก็เป็นแบบนั้นจริง ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
เป็นลําดับ ผมมักให้สมาชิกที่มีปัญหาในชีวิต ผู้หญิง และแม่บ้าน ลูกสาวของเพื่อนสมาชิก ไปใช้กัน 
เพราะมีขนาดเล็ก...ที่จริงมีถึง 3 ขนาดด้วยกัน น้อยคนครับที่ได้ไป.....

และอีกพิมพ์หนึ่ง ขวัญใจพ่อค้าแม่ขาย โดยแท้จริง พระเนื้อขาว
พิมพ์พระรอด พิมพ์นี้ทําให้ผมเกิดความแปลกใจไม่น้อย ด้วยคนที่นํา
ไปบูชานั้น ขายของดีเป็นเทน้ําเททิ้ง....พิมพ์ทรงพระรอด น่าจะเด่นเรื่อง
แคล้วคลาด ปลอดภัย แต่ตามสถิติแล้ว เด่นเรื่องค้าขายเหลือเกิน พลิก
ชีวิตคนขายของแบกะดิน ให้ไปมีอนาคตสดใสไปแล้ว ถึง 2 คน (ผม
เป็นคนให้เอง ส่วนคนให้ยังเป็นทหารอยู่เหมือนเดิม) และประสบการณ์
เล็ก ที่เจ้าตัวเคยเล่าให้ฟังอีกนิดหน่อย

เกือบลืมอีกพิมพ์หนึ่งที่สําคัญไปครับ พิมพ์สมเด็จ
ผู้ใช้พิมพ์นี้เป็นหลัก เจอประสบการณ์แคล้วคลาดบ่อยๆ
อาจจะมีโดนบ้าง แต่ก็รอดมาแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น และ
ในส่วนของเมตตาก็ไม่แพ้พิมพ์อื่นๆ เช่นกัน
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มาดูเครื่องรางกันบ้างนะครับ พี่เสือ
ตามสโลแกน คบพี่เสือไว้ไม่ผิดหวัง

ผมยังจําคําพูดของ อ. ท่านนึงได้ด ีท่านว่าพวกผม
โชคดีมากขนาดไหน ตัว อ. เอง เคยเห็นเสือตัวนี ้มา
ตั้งแต่สมัยปี 19 แต่ด้วยที่สมัยนั้น ไม่มีปัญญาจะเอา
ไว้ (ตามท่านว่านะ) ประกอบด้วยเพื่อนไม่ให้ด้วยด้วย
ล่ะ เลยไม่ได้ไว้ครอบครอง จนมาต้นปีนี ้ที่อาจารย์ได้
มาพบรูปในกระทู้ที่อ.แก้วสว่าง นํามาลงให้ชม จนได้
ถึงเวลาของ อ. เสียที

ประสบการณ์ด้านมหาอํานาจ สําหรับผู้เป็นหัวหน้า
คน เขาว่าเยี่ยมจริงเขาว่า เสือตัวนี้แปลก ครูบา
อาจารย์เสกเสือสมัยก่อนจะมีจิติวญญาณจริง
แต่ เสือไม ้หลวงปู่ทิม เป็นเสือที่มีเมตตา และสิ่งหนึ่ง
ที่ผมมักจะนําเสือติดตัวเสมอ เพราะเป็นมหากัน มหา
สะท้อน กันของไม่ดีได้

ผมเคยนําเสือให้ อ.สุริยัน ท่านพิจารณา ท่านยิ้มและ
กล่าวสั้นๆ ว่า " เข้าท่า"ประสบการณ์จากสมาชิก ก็
ทั้งเคยเห็นสั่นกันมาบ้าง แต่ที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือ พ่อของคุณภณนาวิน บูชาจนมีน้ํามันผุดออกมา
จากเสือ แถมมีเม็ดสีขาวๆคล้ายพระธาตุมาเกาะเสียด้วย....

เครื่องรางอีกชิ้นหนึ่ง 
ปลัดขิก ที่เมื่อเทออกมาจากกล่องแล้วฝุ่นขลัก
มากๆ

ปลัดขิก สมาชิกท่านนึงมาหาผมลองพิสูจน์แล้ว 
บอกว่า เก่าแน่ ครับเก่าไม่เก่า ลูบมาก็ฝุ่นยัง
ติดมือ การแกะจะใช้มีดเล่มเดียวในการแกะ
ลักษณะจะออกมาไม่สวย ลักษณะส่วนอื่นๆ ผมไม่
ขออธิบายก็แล้วกันปลัดขิก ก็เป็นอีกหนึ่ง
เครื่องรางที่ทําให้ผมทึ่งในอํานาจจิตของหลวงปู่
ด้วยทดลองเอง ประสบการณ์จากสมาชิก ครูบา
อาจารย ์จึงเป็นที่ยอมรับว่า ท่านเสกของให้มีจิต

วิญญาณได้อย่างมหัศจรรย์ ตามคําบอกเล่าของชาวบ้านสมัยก่อนไม่มีผิด หากได้ลองอ่านประวัติการ
สร้างปลัดขิกแล้วจะรู้ว่า กว่าท่านจะทําสําเร็จ นั้นยากขนาดไหน เมตตาขนาด ต้องก้มหัวให้ และมีวิชาที่
ท่านหวงลงไว้ด้วย ขอไว้อย่างกรุณาอย่านําไปใช้ในทางที่ผิด เดี๋ยวจะไม่ดีแก่ตัวครับ
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พิมพ์พระพุทธ บล๊อคหินมีดโกน
พระที่แกะจากหินมีดโกน จะสังเกตพิมพ์ได้ง่ายครับ เพราะหินมีโกน
จะมีความเหนียวค่อนข้างสูง จะเซาะทําเป็นพิมพ์ค่อนข้างลําบาก ซึ่ง
ต้องเข้าใจส่วนนึงว่า สมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์เจีย ไม่มีไฟฟ้า มีแต่สอง
มือล้วนๆ ถ้าเห็นสวยๆ ก็ลองคิดกันเอาเอง

เดิมทีลุงสาย จะแกะบล๊อคเป็นรูปพระพุทธเสียส่วนใหญ่ พิมพ์ทรงก็จะ
ต่างกันไปตามที่จะจินตนาการได้ แต่จะมีลักษณะความคล้ายคลึงกัน
อยู่ เดี๋ยวผมจะนํามาลงให้ชมเรื่อย เพื่อเป็นวิทยาทาน ส่วนพิมพ์ที่นํา
มาให้ชมนี้ ยังไม่ค่อยมีสมาชิกเรานําไปทดลองใช้กันดูในวงกว้าง เท่า
ที่เก็บมาได้ก็ออกแนวเมตตาเป็นหลัก ผมมองว่าพิมพ์นี ้เป็นพิมพ์ที่
สร้างในยุคแรกเพราะเราไม่รู้จัก ไม่คุ้นหน้าตา จึงมองว่าไม่สวย เลย
ไม่นิยมที่จะนํามาทดลองใช้กัน แต่นี่คือ จุดกําเนิดของพระที่เราเห็น
กันในปัจจุบัน ซึ่งไม่สามารถมองข้ามไปได้เลย...

	
 พิมพ์หินมีดโกนอีกแบบหนึ่ง ที่มีชื่อเรียกเล่นในวงการว่า 
"หวานเย็น"ที่มาของชื่อนี้ก็มาจากผู้ที่ได้สัมผัสแล้ว จะรู้สึกเย็นแบบ
เห็นได้ชัด จึงนิยมเรียกกันว่าหวานเย็น สนนความสูงอยู่ที่ 4.5 cm ฐาน 
2.6 cmขนาดกําลังเปลืองทองดี แต่ก็มีสมาชิกบางท่านติดอกติดใจ 
บอกว่าใช้แล้วเย็นดี อารมณ์ไม่ปวนแปร แทนที่จะโกรธ แต่ไม่โกรธ ถึง
ขั้นงงกับตัวเอง ว่าเราเป็นอะไรไป บางคนชอบลองเอาไปตรวจสอบ 
คนดูบอกว่า เอาไปเลี่ยมทองเลย..(ถึงขั้นคิดหนักนะครับ)

แต่ที่มาของพระพิมพ์นี้ เดิมทีอยู่ในห่อกระดาษ แล้วเขียนไว้ว่า
" วัดไร่วารี " บ่งบอกให้เราทราบอะไรบางอย่าง ลืมบอกไปครับ
พิมพ์นี ้น่าจะหมด หรือเกือบหมดไปแล้ว มีน้อยมากๆ ใครว่าง
เจอ naygood ลองถามดูว่า พิมพ์นี้ดีอย่างไร

มาถึง พิมพ์บล๊อคไม ้ดูเสี้ยนก็พอเดาออก
พิมพ์นี้ก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่หลายคน รวมทั้งเด็กรุ่นๆ
อย่าง naygood ด้วย(สงสัยนายจะชอบทรงใหญ่ เอาไว้ขู่อริ)

พิมพ์นี ้ทรงคลาสสิค มีเสี้ยนไม้ให้เห็น ตั้งแต่เห็นมาก็มีพิมพ์นี้
ที่แกะจากไม้โดยตรง พิมพ์อื่นๆ จะใช้ไม้ทรงหนีบกล้วย มาช่วย
ในขั้นตอนกรรมวิธีการกดบ้าง ตอนนี้ผมก็ถวายของส่วนตัวให้ไป
เป็นที่ระลึกให้กับวัดหงส์แล้ว สมาชิกที่ได้ทดลองห้อย แทบไม่
เห็นห้อยพิมพ์อื่นเลย ไม่รู้ไปติดใจอะไร....
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อีกพิมพ์หนึ่งของบล๊อคหินมีดโกน
ทรงเล็กย่อมลงมาหน่อย(3cm) ยังแลเห็นเค้าพิมพ์พระพุทธ
ทรงหินมีดโกนอยู่ จะไม่อ่อนช้อย ออกทื่อๆ แข็งๆ
ยังไงก็มีเสน่ห์ของความเป็นหินมีดโกนอยู่ดี

ก็เป็นเรื่องแปลกครับ พิมพ์หินมีดโกนมาก่อนหลายๆ พิมพ์
แต่....ไม่ค่อยมีคนใช้ จะรู้กันหรือไม่ว่า นี่เสกนานเลยนะจะบอก
ให้

อีกพิมพ์หนึ่ง ที่มองดูก็ทราบว่าปั้นจากมือ (Handmade)
นอกจากผงเหลือจะนํามาปั้นลูกอมแล้ว ยังนํามาปั้นเป็น
พิมพ์พระพุทธ สูง 8.5 cm กว้าง 6 cm ขนาดกําลังน่า
นําไปบูชาบนห้ิง เป็นธรรมชาติแบบบ้านๆ ที่มีให้เห็นถึง
ความเรียบง่ายของผู้สร้าง ก็ชาวบ้านสร้างพระนี่ครับ ไม่ใช่
เซียนผู้มีประสบการณ์ที่ไหนมาสร้าง ก็ต้องมีการลองผิด
ลองถูกกันบ้างเป็นธรรมดา

ตั้งแต่นั่งพิมพ์สารานุกรมพระเนื้อขาวมาพอสมควร สังเกต
กระทู้คึกคัก (ไม่ได้มาปั่นนะครับ 55) ทําให้สมาชิกได้ทราบ
รายละเอียดเล็กน้อย เพิ่มขึ้นมาอีก

พิมพ์ฤๅษี
เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่หาได้ยากครับ เป็นพิมพ์ที่สร้างแทนตัวครู หรือพระฤๅษี
เนื่องด้วยจํานวนน้อย เลยยังไม่มีประสบการณ์มาก และส่วนใหญ่จะคล้อง
พิมพ์อื่นกัน เว้นแต่มีนับถือฤๅษี พ่อแก่ ก็จะใช้กัน เป็นการกดด้วยบล๊อค
แบบโบราณเช่นเดียวกับองค์อื่นๆ (พยามมองให้เป็นฤๅษีครับ)

พิมพ์ฤๅษี อิทธิคุณแรง เท่าที่ได้ทราบจากสมาชิกท่านอื่น หากนับถือพ่อแก่
ฤๅษีผมคิดว่าควรจะมีไว้ติดตัว รับรองว่าไม่ผิดหวังกันแน่นอน
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พิมพ์เศียรเล็ก
พิมพ์เศียรเล็ก เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่เป็นรูปแทนตัวของหลวงปู่ทิม มีขนาด
ประมาณพระสมเด็จทั่วไป หากจะกล่าวในส่วนของพระเนื้อขาวนั้น จะมี
การทําออกมาหลายโทนเนื้อ สันนิษฐานว่า การผสมสูตรพระ อาจจะไม่
ลงตัว เลยต้องลองกัน เหมือนพิมพ์อื่นๆ เส้นสายลายยันต์จะมองเห็น
ไม่ชัดเจนมากนัก (ในความคิดผม คิดว่า เนื้อพระเป็นผงล้วน มีปูนผสม
น้อยมาก เนื้อออกเหลว ทําให้เซตตัวได้ยาก เวลากดออกมา พิมพ์จึง
ไม่ชัด)

พิมพ์เศียรเล็ก เป็นพิมพ์ที่กดด้วยบล๊อคทองเหลือง มียันต์ด้านหลัง 
(เห็นลางๆ) แสดงว่า เป็นพระที่มีบล๊อคตัวหลังแน่นอน แต่ก็มองแทบ
ไม่เห็นเหมือนกันครับ

	
 ประสบการณ์ของผู้ที่ได้ใช้ บอกว่า สามารถใช้แทนพิมพ์เศียรโต ได้เลย พุทธคุณไม่ต่าง ด้วย
ความที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวของท่านก็ต้องมีอะไรเด็ดๆ อย่างที่ลุงสายได้เคยแนะนําไว้ เรื่องเมตตา
เข้าหาผู้คน ได้ยินมามากเช่นกัน ว่าราบรื่นมากๆ

พิมพ์พระปิดตา

พิมพ์พระปิดตานี ้ผมเคยให้รุ่นพี่ที่เชี่ยวชาญเรื่องพระปิดตาสายนนทบุรีดูแล้ว
สรุปได้ว่า พระปิดตาเนื้อขาวนี ้ล้อพิมพ์มาจากพิมพ์พระปิดตาของ ลป.เอี่ยม
วัดสะพานสูง (ลป.กลิ่น ,ลพ.ทองสุข ก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป)

พบเห็นได้สองแบบ คือ แบบขนมเปี๊ย (รูปที่อยู่ในกล่อง) เป็นพระที่กดแล้ว
ไม่ได้ตัดขอบ ส่วนใหญ่ นําไปทําเป็นผงเพื่อทําพระ และอีกแบบคือ พิมพ์ที่
ตัดขอบเรียบร้อยแล้ว มีทั้งเนื้อดินสองพอง และผงผสมว่าน

สมาชิกชอบนําไปคล้อง เพราะถือเคล็ดอุดมสมบูรณ์ เมตตา โชคลาภ 
เป็นที่ต้องการของผู้ทําธุรกิจ ทําการค้าขาย เป็นอย่างยิ่ง 

ปล.พระปิดตา ถูกนําไปอุดใต้ฐานรูปหล่อหลวงพ่อกราด หน้าตัก 5 นิ้ว เป็นจํานวนมาก
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สมเด็จพุงป่อง

พิมพ์นี ้กดจากหินมีดโกน และคงความเป็นพระพุทธอยู่ จุดเด่น คือ พุง
ป่องหาพบได้ค่อนข้างยากมากๆ และยังไม่ได้มีคนใช้อย่างเป็น
ทางการ เนื้อที่พบเห็นบ่อย คือ เนื้อเบา หรือ ผงผสมว่าน เนื้อผงดินสอ
พอง ผมเคยเห็นแค่องค์เดียว ส่วนรวมๆ แล้ว เคยเห็นพิมพ์นี้ไม่เกิน 
10 องค์

พิมพ์เม็ดข้าวสาร(ยักษ์)

ลักษณะเล็กเป็นวงรี ผมจึงเรียกว่า พิมพ์เม็ดข้าวสาร แต่ขนาดใหญ่
กว่าเม็ดข้าวสาร เลยใส่คําว่ายักษ์ ลงไปด้วย พิมพ์นี้เล็กเท่าข้อนิ้วก้อย (1.5 ซม.)
ผมมักให้เด็ก และสตรี ใช้พิมพ์นี ้

เป็นพระยุคแรกเช่นกัน เมื่อดูจากเนื้อพระ และพิมพ์ทรง ที่คงความ
เป็นพิมพ์พระพุทธไว้เหมือนกับพิมพ์อื่นๆ

พระของขวัญ

ชื่อเรียกว่า "พระของขวัญ" เพราะนํามาแจกให้กับผู้ที่มี
วันคล้ายวันเกิดขนาดเท่าๆ กับเหรียญบาท หน้าตา
เหมือนพระพุทธบล๊อคไม ้เนื้อพระโทนเดียวกับพระพุทธ
บล๊อคไม้ ในด้านพุทธคุณ เป็นเอกลักษณ์ของพระเนื้อขาว 
คือ เมตตา แคล้วคลาด การงานเจริญรุ่งเรือง
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 "ผม จะขอเล่าบทเรื่องราวกันต่อเลยนะครับหลังจากที่ห่างหายกันนานสําหรับ เรื่องราวการ
บันทึกประวัติของหลวงปู่ทิม อิสริโกแห่งวัดละหารไร่นั้นเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันมานาน ผมได้
พยายามศึกษาค้นคว้าจากโยมผู้เฒ่าผู้แก่ลูกศิษย์ลูกหาและชาวบ้านที่ได้ เคยไปมาหาสู่ที่วัดกันซึ่ง
ปัจจุบันที่ยังมีชีวิตนั้นก็ยังมีกันอยู่ โดยคําบอกเล่าที่สืบทอดกันมาหรือการบันทึกความทรงจําต่างๆที่
เคยได้ยินได้ฟัง กันมาหรือการเห็นประจักษ์กับตาสามารถเป็นประสบการณ์เรื่องเล่าที่ได้ถ่ายทอด สู่กัน
ฟังเพื่อจะได้ทราบถึงครูบาอาจารย์ที่เรานับถือกันโดยการน้อมนําเอาคํา สอนสั่งที่ดีที่เป็นประโยชน์หรือ
บทความบันทึกการถ่ายทอดบทเรียนจากครูบา อาจารย์ที่สามารถนํามาสื่อใช้ในชีวิตประจําวันของเรา
ได้เพื่อให้เป็นหนทางแห่ง ความเจริญก้าวหน้าของชีวิตที่ดีอย่างเป็นรูปแบบ ซึ่งหลวงปู่ทิม อิสริโกนั้น
ท่านถือเป็นหนึ่งในเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่ถือเป็นแม่บทที่ดีที่ สาธุชนผู้นับถือทั้งหลายสามารถยึดถือและ
เป็นแนวปฏิบัติตามหลักวิธีของ พระพุทธศาสนา เราจะเห็นว่าความสุขนั้นอาจจะเป็นหนทางของการ
เกิดกิเลสได้คือเกิดความลุ่ม หลงได้ถ้าไม่เข้าใจตามหลักของวิถีแห่งชีวิตได้ และบางครั้งความทุกข์
หรือความลําบากนั้นก็อาจจะสามารถเป็นหนทางให้เกิดความ เข้าใจหรือรู้จักความหมายอย่างลึกซึ้ง
ของชีวิตนั้นได้ ฉะนั้นสิ่งสําคัญๆต่างๆที่ก้าวเข้ามาในสังคมชีวิตนั้นถือเป็นบทเรียนที่จะ พัฒนาตนเองให้
มีความเข้าใจหรือมีทัศนคติตามหลักปฏิบัติแห่งทิศทางของชีวิต ให้ดําเนินต่อไปอย่างถูกต้องได้ "

	
 ในยุคสมัยก่อนนั้นใครที่เก่งกล้าวิชาอาคมหรือเก่งกาจในเรื่องใดๆของอาคม ต่างๆ สามารถ
เรียนรู้วิชาอาคมใดๆได้แตกฉานเร็วคนในสมัยก่อนนั้นเขาจะเรียกยกย่อง คนๆนั้นว่า”ไอ้เสือ “หรือ “ 
อ้ายเสือ “เป็นคําเรียกแทนนามกัน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นพระหรือฆราวาสนั้นก็จะเรียกเปรียบเสมือนกัน อย่าง
ในยุคสมัยก่อนนั้นเมื่อมีฆราวาสที่ห้าวหาญไปออกปล้นตามที่ต่างๆและ ศาสตราวุธใดๆนั้นไม่สามารถ
ทําอันตรายได ้โดยที่มีอิทธิฤทธิ์ทางอยู่ยงคงกระพันก็จะเรียกผู้นั้นว่าไอ้เสือเหมือนกัน ซึ่งไม่ว่าจะมี
คาถาอาคมที่ดีหรือการถือใช้เครื่องรางของขลังและการสักยันต์ ที่นิยมกันในยุคนั้นมีอานุภาพที่
ศักดิ์สิทธิ์สามารถรอดพ้นภยันตรายใดๆได้ก็ จะเรียกดั่งเช่นเดียวกัน ซึ่งที่มาของคําว่า ไอ้เสือหรืออ้าย
เสือนั้นคงเรียกกันตั้งแต่โบร่ําโบราณกันมาแล้ว ซึ่งคําว่าไอ้เสือนั้นเราอาจจะตีความหมายว่า ผู้เก่งกาจ
หรือผู้รอบรู ้หรือผู้มีสรรพวิชาดีในตัวก็ได้ 
	
 เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งหลวงปู่หินแห่งวัดหนองสนมเกจิผู้เรืองนามยังให้การ ยอมรับกันกับ
อาคมและอํานาจจิตที่แก่กล้าของหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่ และวิชาอาคมใดๆนั้นการที่เกจิอาจารย์
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ต่างๆที่นําเอาตัวยันต์มาสร้าง ซึ่งตัวยันต์แต่ละตัวที่นํามาสร้างเป็นเครื่องรางนั้นจะต้องได้รับการศึกษา 
และเรียนรู้ถ่ายทอดจากอาจารย์จนมีความมั่นใจในตัวเองได้จึงจะสามารถนํามาส ร้างให้เกิดอานุภาพที่
เชื่อมั่นกันได้ 
	
 ในยุคสมัยก่อนนั้นการกําหนดตัวยันต์หรือการเรียกสูตรอักขระต่างๆนั้นจะ พิถีพิถันหรือ
เคร่งครัดตามขั้นตอนมาก แม้กระทั่งวัสดุที่นํามาสร้างจะต้องกําหนดตามตําราโบราณหรือครูบา
อาจารย์ที่ ท่านได้กําหนดไว้ เพื่อผลของอานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือกันได้ ผมจะขอยก
ตัวอย่างเช่นการสร้างผ้ายันต์พัดโบกโดยเมื่อครั้งที่หลวงปู่ทิมท่าน ไปเรียนกับหลวงปู่กราดแห่งวัดชา
กกอไผ่ โดยตามตําราการสร้างของครูบาอาจารย์กําหนดว่าตัวผ้าที่จะนําไปสร้างเป็นผ้า ยันต์พัดโบก
นั้นจะต้องใช้ผ้าห่อศพหรือผ้าที่มัดตราสังข์จากนั้นต้องนํามาพลี หรือมาบังสุกุลอุทิศให้แก่ผู้ตายให้เสร็จ
เรียบร้อยจึงจะสามารถนํามาสร้างได้ จากนั้นจะต้องหาว่านต่างๆที่กําหนดไว้ในตําราการสร้างให้ครบ
แล้วนํามาผสมกัน เป็นน้ําว่านหรือผสมกับหมึกแล้วนํามาลงอักขระยันต์บนผ้าที่เตรียมไว้ ซึ่งเวลาลง
อักขระแต่ละตัวนั้นจะต้องว่าคาถากํากับทุกตัวและต้องกลึงอักขระของ แต่ละตัวไว
	
 ้ หลังจากนั้นต้องนําไปปลุกเสกในโบสถ์อีกเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกว่าผ้ายันต์ที่เสก นั้นลอยหรือ
กระพือขึ้นก็แสดงว่าเป็นอันสําเร็จเรียบร้อยสามารถที่จะนํามาใช้ ให้เกิดผลดั่งปรารถนาได้ เราจะเห็น
ว่าการสร้างเครื่องรางของขลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะสร้างกันให้ ถูกต้องตามตําราที่กําหนดมาได้ ซึ่ง
เกจิในยุคนั้นเขาสามารถทํากันได้จริงด้วยอํานาจจิตที่คงมั่นและการเรียน รู้กันอย่างจริงจัง และการที่จะ
นําไปใช้ให้เกิดผลได้นั้นก็จะต้องมีเคล็ดลับในการใช้หรืออยู่ที่ จิตศรัทธาความเชื่อมั่นถึงจะให้มีผลตอบ
รับที่แน่นอนได้ และการสร้างเครื่องรางของขลังในยุคต่อมานั้นเกจิอาจารย์ในยุคเก่าที่ท่าน เคร่งครัด
ในอาคมไสยเวทต่างก็ได้สิ้นยุคกันไปตามกาลเวลา และเกจิอาจารย์ในยุคต่อมาที่ได้สืบทอดวิชและ
สามารถที่จะทําให้เกิดอานุภาพให้ เป็นดั่งที่อาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชานั้นได้ ก็คงจะต้องมีความเชี่ยวชาญ
เป็นอย่างมากถึงจะสามารถทําให้เกิดผลได้เหมือนกับ อาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดวิชากันมา 
	
 ซึ่งในปัจจุบันนี้นั้นอาจจะด้วยความเจริญของโลกมนุษย์ด้วยสรรพสิทธิ์ทั้ง หลายที่ย่างก้าวเข้า
มา ความสะดวกสบายหรือความกะทัดรัดเพื่อความรวดเร็วของเวลาที่ทุกวินาทีเพื่อ ความคุ้มค่าและ
ประหยัดเวลา การสร้างวัตถุมงคลทั้งหลายจึงได้นิยมสร้างเครื่องรางของขลังกันในรูปแบบ จํานวนที่
มากหลายโดยจะใช้หลักการเป็นแบบพิธีปลุกเสกหมู่หรือการใช้อํานาจจิต ที่เชื่อมั่นของเกจิอาจารย์ผู้
ปลุกเสกนั้น และด้วยความสะดวกทันสมัยนั้นจึงทําให้วิธีการสร้างเครื่องรางของขลังในยุค โบราณนั้น
ค่อยๆสูญสิ้นกันไปได้ และการสร้างเครื่องลางของขลังตามสูตรโบราณนั้นกลายเป็นตํานานเรื่องราวที่ 
กล่าวขานกันได้
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  สําหรับ ประวัติของนายสาย แก้วสว่างนั้นผมจะขออธิบายเพียงสังเขปให้นะครับ ซึ่งท่านถือเป็น
คนถิ่นกําเนิดในหมู่บ้านละหารไร่โดยมีบ้านอยู่ติดกับวัดละหาร ไร่โดยโยมบิดาของท่านชื่อปู่เหงียม ซึ่ง
เป็นลูกศิษย์ลูกหากับหลวงปู่ทิม และปู่เหงียมท่านก็ยังเป็นลูกผู้พี่ผู้น้องกับหลวงพ่อเพ่ง แก้วสว่าง (สาส
โน)อดีตเจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่ด้วย นายสายท่านเล่าว่าท่านได้เข้าไปเป็นเด็กวัดเมื่อปี พ.ศ.2494 
ขณะนั้นมีอายุประมาณ19ปีโดยโยมบิดาของท่านนํามาฝากไว้อยู่กับหลวงปู่ทิม โดยได้ไปเรียนรู้กับ
ประสบการณ์ต่างในวัดจนมีความสนใจในเรื่องของวิชาอาคม ต่างๆที่เห็นประจักษ์กับตา นายสายท่าน
ยังเล่าให้ฟังอีกว่า 
	
 ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมในยุคเก่าๆนั้นมีกันหลายคนซึ่งแต่ละคนนั้นจะเก่ง หรือเชี่ยวชาญ
กันไปคนละด้านกัน หลวงปู่ทิมท่านเป็นคนหวงวิชามาก ซึ่งหลวงปู่ทิมท่านมองลูกศิษย์คนไหนที่มีความ
สนใจและตั้งมั่นเป็นพิเศษและ สามารถทําได้ท่านก็จะถ่ายทอดวิชาแต่ละวิชาให้แก่ลูกศิษย์คนนั้นไป 
อย่างอาทิเช่น ปู่หล่อ ปู่แท่ง หมอเปี่ยม หมอทัต ฯลฯ ซึ่งเอาไว้เนื้อหาเรื่องราวลูกศิษย์ต่างๆค่อยอ่าน
กันในบทต่อไป พอปีพ.ศ.2497 นายสายท่านก็ได้เกณฑ์ทหารไปเป็นทหารเรือโดยท่านได้ไปพร้อมกับ
ลุงสาริกา คําม ี(ลูกชายของหลวงปู่แก้ว เกสาโร ) 
	
 หลังจากปลดประจําการมาท่านก็ได้มาอยู่รับใช้และร่ําเรียนวิชาอาคมและวิชาแพทย์ แผน
โบราณโดยมีการขึ้นครูกับหลวงปู่ทิมครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2500 จากนั้นปีพ.ศ.2501นายสายท่านก็ได้บวช
ที่วัดละหารไร่อยู่4พรรษาก็ได้ร่ําเรียน วิชาและรับใช้กันมาจนมาสึกเมื่อปีพ.ศ.2505 จากนั้นนายท่านก็
ไปมาหาสู่กับหลวงปู่ทิมเรื่อยมาจนกระทั่งหลวงปู่ทิมท่านไว้ เนื้อเชื่อมือ ต่อมาหลวงปู่ทิมท่านก็ได้แต่ง
ตั้งให้นายสาย แก้วสว่างเป็นไวยาวัจกรของวัดละหารไร่โดยถือเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ เมื่อแต่
ก่อนที่วัดจะมีแต่เพียงกรรมการหรือโยมวัดเท่านั้น และนายสาย ท่านยังถือเป็นแกนนําสําคัญในการขอ
ดําเนินการสร้างเหรียญรุ่นฉลองสมณะศักดิ์ ขึ้นมา และจากนั้นท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลต่างๆของวัด
ตามเจตนาของหลวงปู่เพื่อแจก แก่ผู้ที่นับถือและศรัทธากัน 
	
 ซึ่งสมัยนั้นเป็นเพียงวัดบ้านนอกที่ความเจริญยังไม่เข้ามาถึง การสร้างพระก็สร้างกันตามแบบ
ฉบับชาวบ้านที่ไม่ค่อยมีความสวยงามผมขอเล่า เพียงเท่านี้นะครับ หลังจากนั้นเมื่อปีพ.ศ.2518 หลวงปู่
ทิมท่านก็ได้มรณภาพลง และต่อจากนั้นไม่นานนายสายท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นไวยาวัจกรตั้งแต่
บัดนั้น นายสายท่านก็ได้ใช้ความรู้ทางด้านวิชาอาคมต่างๆมารักษาชาวบ้านตามละแวกที่ รู้จักกันโดย
เฉพาะเรื่องหมองูนั้นแน่นักเชียว นายสายท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่21เม.ย.2542โดยท่านได้สิ้นลมที่
บ้าน อย่างสงบต่อหน้ารูปหลวงปู่ทิมครูบาอาจารย์ของท่าน นายสายท่านได้ย้ําแก่ผมว่าพระของหลวง
ปู่ทิมนั้นอยู่ที่ใจเราศรัทธาเมื่อจิต ถึงท่าน ท่านก็ถึงเรา ขอเพียงแต่ให้เราเป็นคนดีมีสัจจะ “เมื่อถือพระ
หลวงปู่แล้วขอตั้งจิตถือให้มั่นแล้วความดีจะช่วยท่านเอง”เป็นคํา กล่าวที่หลวงปู่ทิมท่านได้สอนสั่งไว้
เสมอ
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มาย้อนชมภาพศาลาภาวนาภิรัต ิที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ 
และถือเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของวัดละหารไร่ที่สร้าง
กันเมื่อปี2517 ในยุคสมัยหลวงปู่ทิมครับ (ลองชม
บรรยากาศบริเวณรอบๆครับ)

	
 สําหรับพระเครื่องของหลวงปู่ ทิม ที่เชื่อกันว่ามีอานุภาพเปรียบเสมือนมี
พรายนั้นผมเคยมีประสบการณ์จากเรื่อง จริง โดยในช่วงนั้นผมก็ได้นําพระเนื้อ
ผงขาว (ขอสงวนพิมพ์)ของหลวงปู่ทิมซึ่งผมได้รับจากนายสาย แก้วสว่าง ซึ่ง
ขณะผมเองก็ได้รับคําสั่งไปราชการอยู่ที่ชายแดน และพระเครื่องที่นายสายท่าน
มอบให้เป็นพิมพ์ที่ไม่เคยเห็นในหนังสือและเป็น พิมพ์ที่ไม่มีความสวยงามเลย 
และเวลาให้นายสายท่านได้กําชับว่าพระของหลวงปู่ทิมต้องถือให้มั่นนะ แล้วจะ
เกิดผลเองแค่นั้น 
	
 จากนั้นนายสายท่านก็ได้ประสิทธิ์ประสาทพระให้ และผมก็ได้ไว้ใช้เรื่อย
มาถึงแม้จะไม่ใช่พิมพ์ที่เขาเล่นหาก็ตามทีและผมเองก็ ยังมีข้อสงสัยเหมือนกัน
ว่าทําไมไม่เหมือนในวงการที่เขาเล่นหากัน แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเรา
มีหน้าที่แขวนใช้ก็ใช้ไป 
	
 จนมีมาวันหนึ่งขณะที่กําลังทหารได้สับเปลี่ยนกําลังพลหน่วยรบกันตาม
วาระ จากนั้นทางราชการก็จะใช้รถยีเอ็มซี(รถทหาร)ในการรับส่งหน้าที่กัน และ
รถยีเอ็มซีก็จะไปส่งตามจุดแยกชายแดนอยู่ 3คัน โดยผมนั้นนั่งอยู่ท้ายคันแรก
และขณะที่กําลังเตรียมของรับส่งหน้าที่กัน รถคันที่2ต่อจากผมซึ่งเป็นทหารรุ่นพี่

ที่นั่งอยู่ด้านหน้ากับพลขับเห็น ว่าที่นั่งว่างจึงได้กวักมือเรียกผมให้ไปนั่งด้วยกันเพราะตอนนั้นแดดก็
ร้อน พอสมควร จากที่ผมนั่งอยู่นั้นก็ได้เตรียมที่จะยืนเพื่อไปนั่งที่รถอีกคันแต่มี
	
  เหตุการณ์ไม่คาดคิดเมื่อปืนเอ็น16ที่ถืออยู่ในมือกับตกลงบนพื้นเหมือนมีใคร เอามือมาปัดโชค
ดีที่ไม่ได้บรรจุกระสุนไว้ พอผมก้มลงไปเก็บปืนตัวล็อคของหม้อสนามที่คาดติดกับเข็มขัดไว้กับเอวกับ
หลุด ออกมาเฉย และเป็นเวลาจังหวะที่รถออกขบวนพอดีก็เลยต้องนั่งอยู่คันเดิม จากนั้นรถก็วิ่งกันไป
ตามปกติ โดยจะเปิดไฟวิ่งตามกันไป 
	
 จนสักพักก็มาถึงบริเวณโค้งหักศอกลงจากเขาโดยรถที่ผมนั่งก็ได้วิ่งออกนําหน้า มาแต่พอหลุด
โค้งไปรถคันที่2ที่วิ่งตามกันมากลับทิ้งห่างไป ต่อมารถคันที่3ซึ่งวิ่งตามเป็นคันสุดท้ายก็ได้วิทยุมาที่รถ
คันแรกว่า รถคันที่2ได้เกิดอุบัติเหตุตกลงไปในเขาซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพลขับยังไม่ชํานาญ พื้นที ่จากนั้น
ก็ได้กลับรถไปดูเหตุที่เกิดขึ้นกัน ซึ่งทางลาดลงไปในเขานั้นลึกชันพอสมควรรถนอนนั้นหงายท้องอยู่แต่
ก็ยังดีที่ ไม่มีใครตายแต่ก็เจ็บเลือดโชกกันไปหลายคน
	
  ซึ่งโดยประมวลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผมจึงเชื่อว่าอานุภาพของพระนั้นมีจริงที่สามารถดลจิต
ดลใจหรือสามารถรั้ง เหตุการณ์อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ เป็นประสบการณ์เรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจริงขอให้เรา
มีใจศรัทธาและเชื่อมั่น อานุภาพย่อมคุ้มครองได้เสมอครับ
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 ผมจะขอเล่าเรื่องราวกันต่อ นะครับ หลังจากที่ชาวบ้าน
และสาธุชนเราทั้งหลายทราบกันดีว่าหลวงปู่ทิม อิสริโก ท่าน
เป็นพระหมอที่ช่วยเหลือและรักษาชาวบ้านเพื่อให้หายหรือ
บรรเทาจากโรคที่ เป็นอยู่กัน เราจะเห็นว่าโรคต่างๆในยุคสมัย
นั้นโดยเฉพาะโรคระบาดถือว่าเป็นโรคที่อันตราย ร้ายแรงมาก
ในหมู่ชุมชน มีโรคชนิดหนึ่งในหมู่บ้านละหารไร่โดยย้อนเวลา
ไปเมื่อกว่า50ปี เป็นที่ร่ําลือกันมากคือโรคห่า
	
  ซึ่งโรคห่านี้สามารถทําให้คนและสัตว์ล้มตายกันได้ใน
จํานวนมาก โรคระบาดหรือโรคห่านั้นมีกันมานานตั้งแต่สมัย
บรรพบุรุษกัน แต่สาเหตุจริงๆนั้นก็ไม่ทราบได้บ้างก็ว่าเกิดจาก
โรคอหิวาต์หรือผีดาดเป็นต้น ซึ่งคําว่าห่านั้นเป็นคําเรียกผีที่
เชื่อ ว่าทําให้คนในชุมชนตายพร้อมกันคราวละมากๆต่อมาใช้
เป็นคําด่าทออย่างรุนแรง เช่น ห่ากิน, ห่าแดก, ห่าลง, ห่าเหว, 
ฯลฯ แต่ทั่วไปใช้ว่า ไอ้ห่า, อีห่า และอาการของโรคห่านั้นก็

ไม่มียารักษาต้องปล่อยให้ตายกันไปสถานเดียว ในสมัยก่อนนั้นคนโบราณเขาจะเชื่อเรื่องของผี ผมจะ
ขอเล่าเรื่องราวในหมู่บ้านละหารไร่เมื่อครั้งในอดีตกัน 
	
 โดยมีเรื่องว่ามีโรคระบาดหรือโรคห่าตามที่ชาวบ้านเรียกกันซึ่งโรคห่านี้ได้ ไปกินพวกสัตว์
ต่างๆโดยเฉพาะวัวควายและเป็ดไก่จํานวนมากทําให้ชาวบ้านนั้นเดือด ร้อนกันมาก และมีชาวบ้านคน
หนึ่งชื่อ นางน่วงอาศัยอยู่บริเวณหนองเตาเลื่อนซ่ึงอยู่บริเวณทางเหนือของวัดละหารไร่ ไป ได้เลี้ยงวัว
ควายไว้จํานวนมากวันหนึ่งวัวควายก็ได้ล้มตายลงโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งนางน่วงก็ไม่รู้จะทํายังไงดีจํา
ต้องปล่อยให้สัตว์นั้นตายไปและยังต้องตาย กันอยู่เรื่อยๆสร้างความเดือดร้อนแก่นางน่วงเป็นอย่าง
มาก จนต้องร้อนถึงท่านพ่อวัดไร่( หรือท่านพ่อทิมตามที่ชาวบ้านในยุคสมัยนั้นจะเรียกกัน) 
	
 ในยุคนั้นหลวงปู่ทิมท่านเป็นพระหมอยาที่มีอาคมแก่กล้า นางน่วงได้นิมนต์หลวงปู่ทิมและได้
บอกกล่าวเรื่องราวที่เกิดขึ้น จากนั้นหลวงปู่ทิมท่านก็ได้เดินทางมายังบ้านของนางน่วงโดยมาพร้อมกับ
ลูก ศิษย์ของท่าน เมื่อหลวงปู่มาเห็นท่านได้กล่าวว่าโรคห่ามากินควาย และจากนั้นหลวงปู่ท่านก็ได้ทํา
น้ํามนต์ใส่โอ่งน้ําไว้แล้วท่านสั่งว่าให้ไปรด ตามแหล่งควาย และแนะเคล็ดการรักษาแบบโบราณให้กับ
ลูกศิษย์ของท่านรักษาไป จากนั้นโรคห่าก็หายสิ้นไปโดยไม่มาอีกเลย ก็เป็นเรื่องที่แปลก และภายหลัง
ลูกศิษย์ท่านก็นําไปรักษาตามแบบโบราณนี้ตามบ้านต่างๆที่เดือดร้อน กัน
	
  ต่อมาการรักษาแบบนี้ชาวบ้านก็นิยมใช้กันมาจนในยุคปัจจุบันเมื่อไม่มีโรคห่า การรักษาแบบ
โบราณนี้ก็สิ้นยุคกันไปเหลือแต่เพียงตํานาน ซึ่งการรักษาแบบโบราณนี้ลูกศิษย์ในยุคเก่าของหลวงปู่
ท่านเล่าว่า เมื่อมีโรคห่ามากินวัวหรือควายที่คอกไหนก็ให้เอามือจับที่สะพายควาย (ที่ร้อยจมูกควาย) 
แล้วยกขึ้นให้ ควายแหงนหน้าขึ้นแล้วเอามีดแทงที่คอให้เลือดออกมา แล้วเอาเกลือเม็ดมาทาที่แผล 
เวลาทาให้บอกว่า “ ห่าหรือเปรตที่มากินวัวกินควาย ให้ไปกินที่อื่นซะ!ตัวนี้เอาเกลือทาตากแดดแล้ว” 
แต่ถ้าห่าลงมากินสัตว์ปีกเช่นไก่ ก็ให้เอาไก่มาขังรวมกันให้หมดก็ทําแบบรวมกันให้จับเอาไก่ในเล้ามา
ตัวหนึ่งจาก นั้นใช้มีดเฉือนคอไก่ให้เลือดออกแล้วบอกกล่าวจากนั้นก็ปล่อยลงไปในเล้า เดียวกัน ตาม
สัญชาตญาณไก่ก็จะวิ่งพล่านเลือดจะกระเซ็นไปติดตัวอื่นๆด้วย ก็เป็นอันว่าใช้ได้ นี่เป็นการรักษาแบบ
โบราณที่ร่ําลือกันมาครับ ในยุคสมัยก่อนยังมีการรักษาแบบโบราณกันตามความเชื่อถือกันอีกมาก
เพราะสมัย นั้นความเจริญกันในยุคแบบโบราณความเชื่อนั้นสามารถกันให้หายจริง โดยที่วิทยาศาสตร์
ในยุคปัจจุบันไม่สามารถวิเคราะห์กันได้ ครับไม่เชื่ออย่าลบลู่อานุภาพเป็นสิ่งเร้นลับไม่สามารถมอง
เห็นด้วยตาแต่สื่อ สัมผัสกันได้จริงตามยุคแบบฉบับโบราณ
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 วันนี้ผมจะขอนําเสนอเรื่อง ราว
ต่างๆและวัตถุมงคลสําคัญที่หลวงปู่ทิม
ท่านมีชื่อเสียงอันโด่งดังไม้แพ้ปร มาจาย์
ในยุคเก่าคือ ปลัดขิก เราจะเห็นว่า
ปลัดขิกที่สร้างสําเร็จแล้วนั้นมีพุทธคุณ
ครอบจักรวาลสามารถ คุ้มครองป้องกัน
ภัยได้สารพัดทั้งอริราชศัตรูต่างๆ เมตตา
มหานิยมเป็นเลิศ และสามารถเป็นหมอ
รักษาได้เมื่อถึงคราวยามจําเป็น
	
  มีเรื่องเล่าประสบการณ์ที่ผมจะ
นํามาเล่าให้ฟัง โดยเมื่อประมาณปี พ.ศ.

2514 ได้มีชาวบ้านต่างถิ่นไปขอวัตถุมงคลจากหลวงปู่ท่าน ด้วยชื่อเสียงและคําเล่าลือกัน จากนั้นเขา
ก็ได้แสดงเจตน์จํานงค์ว่าตนเป็นทหารเกณฑ์และกําลังจะไปออกร่วม สมรภูมิรบสงครามจากเหตุความ
ไม่สงบความมั่นคงทางการเมืองทําให้เกิดปัญหา ระหว่างการสู้รบของคน 2 กลุ่ม คือ พรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย(พคท.) กับ ฝ่ายความมั่นคงที่ภูหินร่องกล้า และเป็นสงครามที่ยืดยาวกัน
มา และหลังจากที่เขาได้กล่าวเจตน์จํานงแล้วหลวงปู่ทิมท่านก็ได้หยิบเอาปลัดขิก ลูกอมและผ้ายันต์
อย่างละหนึ่งด้วยกัน และหลวงปู่ท่านก็ได้รดน้ํามนต์ประสิทธิ์ประสาทให้ก่อนที่จะลากลับ และเขาก็ได้
พิจารณาดูปลัดขิกตัวขนาดนิ้วชี้ซึ่งก็ไม่มีความสวยงามใดๆเพราะ ถากเหลาด้วยมือ ลูกอมเม็ดขาว
ขนาดหัวแม่โป้ง และผ้ายันต์เขียนมือ จากนั้นเขาก็ได้นํามาพกติดตัวไว้ใช้เป็นประจํา และก็ได้ไปออก
ร่วมรบในสมรภูมิร่องกล้า
	
  มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคนที่นําไปใช้เล่าให้ฟังว่า ขณะที่กําลังเดินลาดตะเวนอยู่ในป่าบริเวณแห่ง
หนึ่ง ก็ได้มีความรู้สึกเหมือนคนบอกว่าให้หลบลง ตนก็เลยได้หลบลงบริเวณข้างต้นไม้ในทันทีเมื่อ
ได้ยินเสียง และจากเสี้ยวเวลาเองนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นทันทีปืนนั้นได้ยิงกราดมาทาง ฝ่ายตน คนที่
เดินลาดตะเวนมากับตนโดนปืนยิงตายกันเรียบ 
	
 ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็นึกว่าตายกันหมดแล้วก็ได้ล่าถอยไป ส่วนตนก็รอดตายมาเพียงคนเดียวจาก
เหตุการณ์นั้น ซึ่งตนก็เชื่อในพระเครื่องของตัวเองที่พกติดตัวไว้ และมีเหตุการณ์ระทึกขวัญอยู่อีกคราว
หนึ่งเมื่อตนได้ขับรถไปตระเวนในที่ชุมชน แห่งหนึ่ง จากนั้นก็ไม่ทราบว่ามีศัตรูเตรียมจะมาลอบสังหาร 
ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาตนขับรถเมื่อจอดรถแล้วตนจะเปิดประตูออกลงจากรถทันที แต่วันนั้นเหตุการณ์ก็
ไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นก็มีผู้คนเดินกันเผ่น พล่าน และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อตนจอดรถและได้
มองกระจกหลังก็ได้มีคนหนึ่งยืนเอา มือไพล่หลังอยู่บริเวณที่หลังรถของตน ซึ่งตนก็ไม่ได้เฉลียวใจอะไร 
จากนั้นเมื่อถึงเวลาจอดรถและช่วงเวลานั้นเองใจของตนก็เกิดมีความรู้สึก สังหรณ์ใจขึ้นมาทันทีว่ามี
เหตุการณ์ไม่ดีจะเกิดขึ้น 
	
 หลังจากที่ตนได้เปิดประตูรถออกก่อนแต่ยังไม่ทันที่จะก้าวลง คนที่ยืนอยู่ข้างหลังรถคิดว่าตนจะ
พรวดลงจากรถเลยจึงได้ยิงปืนเข้าใส่ทันที ลูกปืนนั้นไปโดนประตูรถ ดังนั้นด้วยสัญชาตญานของมนุษย์
ก็ต้องหนี เมื่อตนตกใจจึงได้หนีออกไปยังประตูรถอีกข้างหนึ่ง จากนั้นก็ได้วิ่งฝ่าเข้าไปยังฝูงชนที่อยู่
ใกล้ๆ ส่วนคนที่ตามล่าก็ถือปืนหนีหลบไป 
	
 ซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ยังตรึงตรามาจนถึงทุกวันนี้ แต่วัตถุมงคลที่หลวงปู่ทิมท่านมอบให้ก็ไม่ขาด
จากตัวเด็ดขาด และหลังจากปลดทหารมาตนก็ยังใช้เรื่อยมาด้วยพุทธคุณที่เด่นชัดมากในเรื่องของ 
เมตตามหานิยม และแคล้วคลาดจากสิ่งอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเวลา40กว่าปีที่ยัง
ใช้อยู่สิ่งนั้นก็คือ ปลัดขิก ส่วนผ้ายันต์และลูกอมที่ถักเหลี่ยมไว้ได้ผุลงตามสภาพการใช้งานไปแล้ว
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 ผมจะขอนําประสบการณ์เรื่อง เล่าสีผึ้งเขียวพัดโบกชุดนี้มาเล่าให้ฟังกัน เมื่อตอนที่ได้ปลุกเสก
จากพิธีที่วัดชากกอไผ่ไม่กี่วันผมได้นํามาเก็บไว้ที่ หน้าโต๊ะหมู่บูชาซึ่งโดยปกติแล้วหน้าต่างจะติดทั้งมุ้ง
ลวดและเหล็กดัด และประตูเป็นกระจกบานเลื่อน และวันนั้นผมก็ได้ไปทําธุระข้างนอก 
	
 หลังจากเสร็จสิ้นธุระผมได้กลับมาแล้วได้ขึ้นไปที่ห้องพระจู่ๆก็ได้มีนกกระ ยางมาจากไหนไม่
ทราบมาเกาะที่หม้อสีผึ้ง ซึ่งโดยปกติแล้วแถบบ้านผมจะอยู่ใกล้ทะเลจะไม่มีนกกระยางมา เมื่อผมเห็น
ครั้งนั้นนกก็ได้พยายามบินหนีแต่ไปไมได้เพราะติดมุ้งลวด ผมก็เลยให้คนที่บ้านจับแล้วนําไปปล่อย
ออกไปก็ไม่คิดอะไรที่แรกนึกว่าคงจะหลง ทางมา 
	
 จากนั้นก็ได้เล่าให้กับทางอาจารย์ขมังเวทย์ ทางอาจารย์ได้กล่าวว่าสีผึ้งนั้นสําเร็จแล้ว สามารถ
นํามาใช้ได้เลยแต่ต้องให้ใช้ในทางที่ถูกต้องนะครูบาอาจารย์เขาแรงมาก แรงถึงขนาดนกบินเข้ามา
เกาะได้ แต่ครั้งแรกนั้นผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้
	
  จนมาอีกประมาณสามวันเวลาประมาณทุ่มกว่าๆก็ได้มีนกกระยางน่าจะเป็นตัวใหม่ได้ พยายาม
บินจะเข้าไปทางหน้าต่างในห้องพระที่เดิมให้ได้แต่ติดมุ้งลวด จากนั้นมันก็ได้บินลงจะเข้ามาในบ้าน แต่
คราวนี้ก็มีคนเห็นพอดีจึงได้ช่วยกันจับและได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก 
	
 จากนั้นตอนเช้าก็ได้นําไปปล่อย ซึ่งผมเองคิดว่าจะเป็นอานุภาพของวิชาเมตตามหานิยมสูง 
สามารถทําให้สัตว์งงงวยและหลงใหลได้ ผมเคยได้ยินสีผึ้งในเกจิยุคเก่าของเมืองระยองที่คนเขาร่ําลือ
กันคือสีผึ้ง หลวงพ่อหันต์วัดปากน้ําพังราด เขาเล่าว่า เวลาหลวงพ่อท่านหุงสีผึ้งเสร็จ ท่านจะนําสีผึ้งชัก
รอกขึ้นไปบนยอดเสา ถ้ามีนกมารุมเกาะก็แสดงว่าสีผึ้งนั้นสําเร็จแล้ว แต่ถ้าไม่มีนกมาเกาะก็แสดงว่า
ยังใช้ไม่ได ้และอานุภาพของสีผึ้งนั้นสามารถเห็นผลได้ดีก็อยู่ที่การมีจิตยึดมั่นในการใช้ ครับ (ผมขอ
แสดงรูปถ่ายนกตัวดังกล่าวครับ)
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 เกจิอาจารย์ในยุคเก่านั้น การสร้างเครื่องราง
ของขลังได้ถูกต้องตามตําราแล้วจะมีความเชื่อมั่นว่า 
เครื่องรางที่สร้างไปนั้นมีอานุภาพกับผู้ที่ถือครองไว้
สามารถนําไปใช้ได้ อย่างมั่นใจ เมื่อมาถึงในยุคกาล
สมัยของหลวงปู่ทิม อิสริโกแห่งวัดละหารไร่โดยท่านมี
ความใฝ่รู้ด้านวิชาอาคมต่างๆเมื่อได้เรียน รู้ในวิชาอา
คมใดๆแล้วท่านจะต้องนําวิชาอาคมที่ร่ําเรียนมานั้นมา
ใช้ให้เกิดผลอ ย่างเชื่อมั่นได ้นายสาย แก้วสว่างลูก
ศิษย์ของท่านเล่าว่า 
	
 ในยุคก่อนเมื่อหลวงปู่ทิมท่านเรียนรู้วิชาอาคม
ใดๆจากครูบาอาจารย์มา หลังจากนั้นท่านก็จะนําวิชา
อาคมที่ศึกษามานั้นทดลองจนเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ 
ได้จึงสามารถที่จะนําวิชาอาคมมาสื่อใช้เป็นเครื่องราง
ของขลังเพื่อนํามาแจก จ่ายแก่ชาวบ้านตามความ
ต้องการดั่งปรารถนากันอย่างเช่น การเสกปลัดขิก โดยที่สูตรตําราโบราณนั้นกล่าวบันทึกไว้ว่าจะต้อง
เสกให้ดิ้นหรือวิ่งในน้ําได้ เปรียบดุจดั่งมีชีวิตชีวาก็แสดงว่าเป็นผลสําเร็จ ในระยะเวลากว่าที่หลวงปู่ทิม
ท่านสําเร็จการสร้างปลัดขิกได้โดยท่านกําหนดให้ ปลัดขิกนั้นสามารถมีจิตวิญาณของตัวมันเองได้ต้อง
ใช้หลักอํานาจจิตถูกตามหลัก วิธีการได้โดยที่หลักการก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ครูบาอาจารย์ที่ท่าน 
สําเร็จมาก่อนท่านแนะนํากําหนดเพียงให้อยู่ที่จิตและใจเท่านั้น ซึ่งตามหลักวิธีมันอาจจะดูเหมือนง่าย
แต่ก็คงไม่ง่ายอย่างที่คิดกัน 
	
 ปลัดขิกนั้นสามารถมีพุทธคุณครอบจักวาลได้ถ้ารู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีสรรพคุณ
เฉพาะกิจอย่างหนึ่งคือสามารถมีอานุภาพคลอดลูกได้ง่าย มีเรื่องเล่ากันว่า หมอเช้า คําม ีอดีตแพทย์
ประจําตําบลละหารไร่และเป็นหมอที่มีชื่อเสียงในการทําคลอดหรือที่เรา เรียกกันว่า หมอตําแย ตามชื่อ
เรียกในยุคสมัยนั้นและท่านยังเป็นลูกชายของหลวงปู่แก้ว เกสาโร อีกด้วย 
	
 โดยหมอเช้าท่านได้มาอยู่กับหลวงปู่ทิมตั้งแต่ยังเล็กโดยเสือแก้ว(หลวงปู ่แก้ว) ได้นํามาฝาก
เลี้ยงไว้ ต่อมาเมื่อโตขึ้นก็ได้เรียนวิชาอาคมต่างๆกับหลวงปู่ทิม โดยเฉพาะวิชาหมอตําแย และการ
คลอดลูกนั้นถือว่าสําคัญมากเพราะเป็นชุมชนที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลมาก และคนสมัยนั้นก็จะคลอด
จากหมอตําแยกัน 
	
 หลวงปู่ท่านได้สอนแนะเคล็ดวิธีการต่างๆให้กับลูกศิษย์ของท่าน และลูกศิษย์ในยุคแรกๆของ
ท่านที่ร่ําเรียนเป็นหมอตําแยนั้นก็มีหลายท่านนับ ตั้งแต่ ปู่หล่อ หมอทัต หมอเปี่ยม จนมาถึงยุคของ
หมอเช้าซึ่งหมอเช้านี้ชาวบ้านละหารไร่และพื้นที่ใกล้เคียงย่อม รู้จักชื่อเสียงและกิตติศักดิ์ของท่านดี 
เมื่อมีใครเจ็บท้องใกล้คลอดก็ต้องเรียกหาหมอเช้า ชาวบ้านคนเก่าแก่ที่เคยคลอดลูกกับหมอเช้าเล่าว่า 
ก่อนที่จะคลอดลูกหรือตอนตั้งท้องหมอเช้าจะให้ตะกรุดท้องแก่ไว้ติดตัวเพื่อ ป้องกันผีพรายหรือเสนียด
จัญไรต่างๆโดยตะกรุดท้องแก่นี้หมอเช้าจะนําวัสดุตาม แต่จะหาได้แล้วนําไปให้หลวงปู่ทิมท่านปลุก
เสก หรือถ้าใครสะดวกก็ให้ไปหาหลวงปู่ท่านลงให้ ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้ก็จะนําไปกันเอง ซึ่งจะหาแบบ
มาตราฐานไม่ได ้คนสมัยก่อนนั้นเชื่อเรื่องแบบนี้กันมากจึงต้องหาเครื่องรางของขลังมา คุ้มครองกัน 	
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 ต่อมาด้วยความที่หลวงปู่ทิมท่านเร่ิมชราภาพมาก การสร้างตะกรุดท้องแก่จึงไม่ค่อยนิยมสร้าง
กัน แต่คนในยุคเก่าก็ได้มีการนําเอาปลัดขิกมาใช้แทนเพราะเชื่อกันว่าสามารถมี อานุภาพป้องกันผี
พรายได้ จึงนิยมเอาปลัดขิกของหลวงปู่มาพกติดตัวกัน บางทีก็เอามาฝนน้ํากินเมื่อเวลามีอาการปวด
ท้องซึ่งก็สามารถหายอย่างชะงักได้ มีอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่ในเขตบ้านตาสิทธิ(์อยู่ทางตอนใต้ของวัดละ
หาร ไร่)ซึ่งเหตุการณ์ตอนนั้นมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอด น้ําคร่ําเริ่มแตก น้ําเริ่มเดินประกอบกับเป็นท้อง
แรกด้วยซึ่งอาการนี้จะต้องปวดแบบทุรนทุรายมาก ช่วงเวลานั้นเป็นเวลากลางคืนด้วย จากนั้นก็ได้ช่วย
หามกันไปที่บ้านหมอเช้าซึ่งระยะทางก็ลําบากทุลักทุเลพอสมควร จนถึงบ้านหมอเช้า จากนั้นหมอเช้า
ก็ได้ให้คนท้องโหนกับผ้าขาวม้าที่เตรียมไว้แล้วให้ญาติคอยดัน หลังไว้เพื่อไม่ให้หงายหลัง จากนั้นหมอ
เช้าก็ได้ทําคลอดโดยวิธีการที่ได้ร่ําเรียนมา 
	
 ผลปรากฏว่าจากนั้นไม่นานเด็กก็คลอดออกมาได้ง่าย ปลอดภัยทั้งแม่และลูก ซึ่งเราดูแล้ว
เหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ปกติ แต่ที่มันน่าทึ่งคือ โดยปกติแล้วคนที่ตั้งท้องแรกนั้นแน่นอนต้องคลอดยาก 
ไม่ง่ายเหมือนท้องสองหรือท้องสามขึ้นไป แต่นี่ท้องแรกกลับคลอดง่าย และก็ไม่ปวดแบบทุรนทุราย 
ภายหลังจึงทราบได้ว่า เขาได้เอาปลัดขิกของหลวงปู่ทิมไปแช่น้ํากินเป็นประจํา เพราะคนเฒ่าคนแก่เขา
แนะนํากัน ซึ่งตั้งแต่ทํามาตอนท้องแรกๆเขามีอาการแพ้ท้องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและก็ ไม่มีอาการเจ็บ
ป่วยใดๆที่ต้องทนทรมานเลย จนมาท้องเริ่มแก่เขาก็เอาปลัดขิกฝนกับน้ํากินเพราะเชื่อว่าป้องกัน
อันตรายจาก ผีพรายและทําให้คลอดลูกง่ายขึ้นตามความเชื่อถือกัน และผลปรากฏว่าก็เป็นจริงตามคํา
ร่ําลือกัน 
	
 ซึ่งปัจจุบันนี้ความเชื่อนี้ก็อาจจะถือปฎิบัติกันอยู่แต่ก็คงน้อยมากเพราะ ความเจริญทั่วถึงแล้ว 
ต้องไปคลอดตามโรงพยาบาลกัน ซึ่งหมอตําแยนั้นก็คงยังมีอยู่บ้างในคนยุคเก่าๆ ตามบ้านนอกที่ห่าง
ไกลความเจริญ และลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมที่มีชื่อเสียงทางด้านหมอตําแยต่างก็ได้สูญสิ้นกัน ไปหมด
แล้วหลังจากสิ้นหมอเช้า คํามีไปคงเหลือไว้แต่เพียงคําร่ําลือและความทรงจําที่ดีตลอดกาล ในการนี้ผม
ได้นํารูปหมอเช้า คําม ีมาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ
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 การสร้างพระของวัดละหารไร่ ในยุคแรกๆนั้น การผสมเนื้อพระจะใช้สูตรตามแบบโบราณซึ่งก็มี
ชาวบ้านในยุคเก่าที่ยังพอมี ชีวิตอยู่ยังได้มามีส่วนช่วยกันกดทําพระก็มี หรือช่วยในการตําผงดินสอ
พองและผงว่านต่างๆก็มี โดยมีการใช้น้ําข้าวสุกมาเป็นตัวประสาน ซึ่งแม่พิมพ์ต่างๆที่ใช้นายสาย แก้ว
สว่างลูกศิษย์ของท่านได้ใช้ไม้มาแกะเป็นบล็อคในยุคแรกๆ ต่อมาก็จะใช้เป็นแบบหินมีดโกน และก็ยัง
ใช้วิธีการถอดแบบพระขึ้นมาก็มี ซึ่งก็มีอีกหลายแบบหลายอย่างที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างไว้.....

	
 ผม ได้นําพระเครื่องในพิมพ์ๆหนึ่งที่ชาวบ้านได้ช่วยสร้างกันไว้ในครั้งนั้น โดยการใช้น้ําข้าวสุก
มาเป็นตัวประสานซึ่งในตอนแรกๆเนื้อหาพระจะมีความเลื่อม มือ เพราะยังคงความชื้นสัมผัสเสมอ เมื่อ
เวลานานไปก็จะกิดกลิ่นอายส์ในตัวพระดังที่เข้าใจกัน และความแห้งของเนื้อพระก็จะต่างกับการใช้กาว
มาเป็นตัวประสานซึ่งจะเกิดความ กระด้างของเนื้อพระได้

	


	
 ครั้งที่แล้วผมได้
เขียนเล่า ประสบการณ์อย่าง
หนึ่งของอานุภาพแห่ง
ปลัดขิกที่สามารถนํามาใช้ให้
เกิดผลได้ อย่างอัศจรรย์ เรา
จะเห็นว่าจุดประสงค์ของ
เกจิอาจารย์ในยุคเก่านั้น
ต้องการเสกเพื่อการ 
คุ้มครองป้องกันภัยนานานับ
ประการ แต่คุณวิเศษของ
ปลัดขิกนั้นกลับเกินคณานับ
ตามความต้องการของผู้มีจิต

นับถือ ทั้งหลายได้ และโดย
ตามตํานานปลัดขิกนั้นเป็นเครื่องรางที่อยู่คู่กับคนสังคมไทยมานาน ตั้งแต่สมัยอยุธยา ปลัดขิกนั้นบาง
พื้นที่เขาจะนิยมเรียกกันในชื่อว่า ขุนเพ็ด หรือ ขุนเพชร ปลัดขิกหรือขุนเพ็ด เป็นเครื่องรางคู่กับโยนี 
(เครื่องรางรูปของลับของสตรี) ซึ่งทั้ง 2 สิ่งนี้เป็นดอกไม้ในแดนสวรรค์ เป็นเครื่องหมายของการกําเนิด
ส่งใหม่ ๆ หรือความงอกงามของชีวิตใหม่ ขุนเพชร หรือปลัดขิก แต่เดิมนิยมให้เด็กผู้ชาย แขวนไว้ที่เอว 
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เพราะเด็กในระยะนี้จะมีภูมิคุ้มกันตนน้อยลง เพราะ แนวโน้มที่จะเจ็บไข้ไม่สบายมีมากขึ้น ความเช่ือที่
ว่าผีสาง ทั้งหมายจะทําให้เด็กเจ็บป่วยไม่สบายจึงให้แขวนปลัดหรือขุนเพชรไว้ ทั้งนี้เพราะปลัดขิกที่นํา
มาแขวนให้กับเด็กชายนั้น เพื่อต้องการที่จะหลอกผีให้เข้าใจผิดไปว่าเด็กชายนั้นใช่เด็ก ปลัดขิกนั้นมี
เคล็ดการใช้ แตกต่างกันไปตามความเชื่อถือกัน บางคนนิยมให้ถูกเนื้อถูกตัวคือคาดที่เอวให้โดนเนื้อ
ตัวเจ้าของไว้ 
	
 แต่อีกแบบหนึ่งนั้น นิยมให้ปลัดขิกแขวนออกมาให้คนอื่นๆเห็นจะยิ่งมีอานุภาพ คงเป็นอิทธิพล
มาแต่เดิมที่จะใช้หลอกผี ให้เข้าใจว่า โตแล้ว ผีจะได้ไม่มายุ่ง ส่วนการให้ถูกเนื้อโดนตัวนั้นตามความคิด
อาจเข้าใจกันว่า สิ่งต่างๆในร่างกายจะสมบูรณ์เมื่อธาตุทั้ง ๖ ประสานต่อเนื่องกันไป เรื่องอานุภาพหรือ
ความขลังศักดิ์สิทธิ์ของปลัดขิกนั้น มีอานุภาพครบทุกด้านทุกประการ คาถาที่นิยมใช้กับปลัดขิก คือ 
หัวใจโจร ที่ว่า “กันหะเนหะ” ด้วยความหมายที่ว่า โจร เป็นผู้ทําลายล้าง การใช้หัวใจโจรจึงเป็นการใช้
เกลือจิ้มเกลือ หนามยอกเอาหนามบ่ง ให้โจรทําลายล้างสิ่งไม่ดีต่างๆให้หมดไป ปลัดขิกนั้นส่วนใหญ่จะ
เด่นทั้งเรื่อง คงกระพัน กันเขี้ยวงา และแคล้วคลาดปลอดภัย ป้องกันเสนียดจัญไร ภูติผีต่างๆ ในด้าน
เมตตามหาเสน่ห์ก็มีอยู่ครบ เราจะเห็นว่าตั้งแต่เดิมเริ่มเดิมทีนั้นปลัดขิกเป็นเครื่องมือที่ใช้หลอกผี
	
  แต่แล้วต่อมาปลัดขิกก็ได้ยกระดับตัวเองให้กลายสภาพจากเครื่องมือหลอกผีมา เป็นของขลัง
ในตัวของมันเอง โดยไม่จํากัดอยู่กับวัยอีกต่อไป ผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีความจําเป็นแต่ประการใดที่จะหลอกผี
ให้เข้าใจผิด ก็ยังนิยมที่จะแขวนไว้เป็นเครื่องรางป้องกันสิ่งชั่วร้าย โดยไม่รู้ถึงสาเหตุหน้าที่ของมัน ใน
ที่สุดปลัดขิกหรือขุนเพ็ด ก็ได้ประกาศอิสรภาพยกฐานะตัวเองขึ้นไปอีกระดับ กลายเป็นสิ่งสมควรแก่
การเคารพบูชากราบไหว้ สถิตอยู่ตามศาลหรือเป็นเครื่องนําโชคลาภตั้งไว้บูชา หรือเป็นเครื่องมือเพื่อ
นําความเจริญก้าวหน้าเนื่องในการทํามาค้าขาย และ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นและคิดเสมอว่าตัวเรามีของด ี
คือปลัดขิกหรือ ขุนเพ็ด เผด็จศึกติดตัวอยู่ ยิ่งมีความผูกพันธ์และเชื่อมั่นมากเท่าไร เครื่องรางชนิดนี้
ย่อมแสดงผลให้ประจักษ์ได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วเกจิอาจารย์ยุคเก่าหรือผู้ที่ใช้เครื่องรางทุกอย่าง 
จะขาดปลัดขิกไม่ได้ เป็นของป้องกันตัวพื้นฐานที่สําคัญ ในฐานะ “ผู้เคียงข้าง” ตลอดกาล ฉะนั้นทุก
ท่านที่มีเครื่องรางชนิดนี้ไว้คุ้มกายจงเชื่อมั่นในความศักดิ์ สิทธ์และอภินิหารของมันได้อย่างไม่ต้อง
ลังเลสงสัยเลย

วันนี้เป็นวันครูผมได้นําปลัดขิกตัวใหญ่หรือจะเรียกกันว่าเป็นตัวครูก็ได้ โดยเมื่อครั้งที่นายสาย แก้ว
สว่างท่านได้ใช้แก่นไม้อินทรีย์มาแกะแล้วนํามาถวายแก่หลวงปู่ทิมไว้เพื่อ ที่จะช่วยกันสร้างปลัดขิกใน
ยุคต่อมาคือในช่วงยุคสร้างโบสถ์วัดละหารไร่ครับ
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 สําหรับในดินแดนแห่งเขตบ้าน ซ่องหรือบ้านส้องพนมสารคาม เมื่อครั้งในอดีตหลวงปู่ทิมท่าน
เคยเดินทางไปร่ําเรียนวิชากับฆราวาสชื่อดังใน แถบนั้นหลายท่านแต่เท่าที่จําได้หลวงปู่ทิมท่านเคยเล่า
ให้นายสาย แก้วสว่างลูกศิษย์ของท่านฟังว่า ได้ไปร่ําเรียนวิชาอาคมต่างๆกับฆราวาสเริ่ม รอดและ
ฆราวาสสายนี้ โดยเฉพาะฆราวาสายนี้หลวงปู่ท่านได้ไปร่ําเรียนวิชาทางสายเขมร ซึ่งเป็นวิชาเอก
เฉพาะที่ขึ้นชื่อมากในยุคสมัยนั้น โดยหลวงปู่ท่านไปร่ําเรียนมาหลายปีทีเดียวการสืบเสาะหาครูบา
อาจารย์ของท่าน นั้นอาจเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะเวลานั้นมันล่วงเลยมาเกือบร้อยปีแล้ว ซึ่ง
ในสถานะปัจจุบันสภาพภูมิประเทศและความเป็นอยู่นั้นคงเปลี่ยนแปลงกันไป ตามกาลยุคสมัย แต่ถ้ามี
โอกาสผมอาจจะนําเสนอในหมู่บ้านซ่องมาให้ชมกันครับ

	
 สําหรับตระกรุดยุคแรกของหลวง ปุูทิมที่ทํามาจากตะกั่วทุบนั้นผมได้นํารูปถ่ายมาแยกแยะข้อ
เปรียบเทียบกัน ระหว่างตะกั่วทุบกับตะกั่วรีด(เป็นของเกจิท่านอื่นนะครับ)ซึ่งจะมีลักษณะรูป ร่างที่แตก
ต่างกัน ซึ่งได้มีคนpmมาสอบถามลักษณะข้อแตกต่าง ผมจึงได้นํารูปถ่ายมาให้ดูครับ

	


	
 ผ้ายันต์ชุดนี้เป็นผ้ายันต์ เมื่อครั้งในอดีตที่พระอาจารย์ทวนอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่น้ําคู้เก่าได้ดํา
หริจัด สร้างโดยมีหลวงปู่ทิมแห่งวัดละหารไร่และหลวงพ่อชื่นแห่งวัดมาบข่าปลุกเสก เพื่อออกในงาน
บุญที่วัดของท่าน เป็นผ้ายันต์ที่ทรงอานุภาพยิ่ง แต่ในยุคปัจจุบันนั้นของเลียนแบบนั้นมีมากหลายครับ
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 มีหลายคนถามว่าแล้วเหรียญ หลวงปู่ทิมที่ออกวัดแม่น้ําคู้นั้นหลวงปู่ทิมท่านเสกหรือไม.่.ซึ่ง
เหรียญชุด นี้ไม่ทันหลวงปู่ทิมท่านเสกครับไม่ว่าบล็อคไหนก็แล้วแต่จะเป็นบล็อควงเดือน หรือบล็อค
ขี้มูกก็ไม่ทันทั้งนั้น เหรียญชุดนี้พระอาจารย์ทวนท่านได้สร้างไว้แล้วหลวงปู่แก้วเกสาโรท่านได้ร่วม พิธี
เสกนี้แทนหลวงปู่ทิมที่ท่านได้มรณภาพไปก่อนหน้านี้แล้วครับ เหรียญชุดนี้ถือว่ามีประสบการณ์ที่ดีมาก
จะเด่นไปในทางแคล้วคลาดและคงกระพัน ผมไม่แนะนําให้หาเพราะของก๊อบปี๊นั้นทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
และหลายฝีมือครับ!
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 หลังจากหลวงปู่ทิมท่านได้เลิกทําลูกอมเทียน เพราะลูกอมเทียนนั้น
รักษายาก ประกอบกับช่วงนั้นก็มีลูกศิษย์ลูกหา พากันมาขอของดีกับหลวงปู่ 
หรือบางทีก็มีชาวบ้านที่จะไปเป็นทหารมาขอของดีบ้างเพื่อนําไปใช้ติดตัวกัน 
หลวงปู่ท่านจะชอบแจกลูกอมไว้ใช้ติดตัว หลวงปู่ทิมท่านได้เล่าให้นายสาย
ฟังว่า ลูกอมมีพุทธคุณครบทุกด้าน ป้องกันภยันตรายภัยใดๆได้ดีสามารถนํา
ไปใช้ได้ในทุกๆที่ 

	
 ยุคแรกๆ ท่านจะทําลูกอมเทียนไว้แจก ต่อมานายสาย แก้วสว่าง 
ไวยาวัจกรกับหลวงตารอดผู้เป็นขรัวรอง ได้พูดคุยปรึกษากับหลวงปู่
ทิม ว่าลองเอาผงของหลวงปู่ที่มีอยู่มาทําลูกอมกันดูซิ ซึ่งตอนนั้น
หลวงปู่ท่านได้ลบผงอิทธิเจ ผงปถมังโดยลบผงจากกระดานชนวนไว้
ประมาณขวดโหลแก้ว โดยหลวงปู่ทิมท่านก็ได้เห็นดีด้วยกับการทํา
ลูกอมผงในครั้งนี้ เพราะไม่ต้องลงทุนอะไรมาก 
	
 จากนั้นหลวงตารอดท่านก็ชวนพระเณรภายในวัด มาช่วยกันปั้น
ลูกอมขึ้นมา ต่อมาหลวงปู่ทิมท่านได้เอ่ยแนะให้ใส่หูงวง ( ห่วง ) ด้วย 

จะได้มีห่วงสามารถแขวนใส่ได้เลย ซึ่งหลวงปู่ท่านคงเห็นดีด้วยกับสมัยที่ท่านได้เคยสร้างลูกอมเทียน
ขึ้นมาหลังจากหลวงปู่ทิมท่านได้เอ่ยขึ้นมา นายสายท่านก็ได้ไปหาลวดภายในวัด เพื่อที่จะนํามาทําห่วง
ลูกอม เมื่อได้ลวดมาจํานวนหนึ่ง นายสายกับหลวงตารอดก็ช่วยกันขดให้เป็นห่วงเล็กๆ สําหรับทําเป็น
หูงวง เพื่อที่จะสามารถแขวนได้ตามความต้องการ ส่วนพระเณรที่อยู่ในวัดก็ช่วยกันปั้นลูกอม 

	
 การปั้นลูกอมนั้น ยุคแรกๆ หลวงตารอดท่านได้เอาผงดินสอพองกับผง
ปูนที่ท่านเก็บเอาไว้ นํามาผสมกับผงของหลวงปู่ทิมที่ท่านลบไว้ ซึ่งหลวงปู่ทิม
ท่านก็ได้นําผงอิทธิเจ ผงปถมังที่ท่านลบไว้มาให้หลวงตารอดมาผสมในกะละมัง
ของวัดที่เตรียมไว้ ในครั้งแรกๆ ลูกอมจะปั้นเป็นเม็ดเล็กขนาดเท่าปลายนิ้วก้อย 
แล้วนําห่วงลวดที่เตรียมไว้ ใส่ทําห่วง พอทําไปได้จํานวนหนึ่งห่วงลวดที่เตรียม
ใส่ไว้เกิดหมด นายสายก็ได้ไปหาลวดในวัดอีก ซึ่งก็หาอยู่พักใหญ่ ก็ไปได้ลวด
สําหรับทําราวตากผ้าหลวงปู่ นายสายก็ได้นํามาขดทําห่วงใส่ในลูกอม ขนาด

ของลวดจะใหญ่กว่าของเดิมเล็กน้อย มาครั้งหลังจากนั้นพระเณรก็มาช่วยกันปั้นต่อซึ่งคราวนี้ลูกอมเม็ด
จะใหญ่กว่าปั้นครั้งแรกๆ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเท่าๆ หัวแม่มือ เมื่อทําการปั้นลูกอมได้จํานวนมากพอ
สมควร ทําจนหมดผงที่ผสมไว้ แล้วนายสายจึงได้นําลูกอมทั้งหมดที่ช่วยกันปั้นนํามาใส่ในกระบุง แล้ว
นําไปให้หลวงปู่ทิมท่านเสกในห้องของท่าน หลวงปู่ท่านก็ได้เสกทุกวัน ในห้องของท่านเรื่อยมา ใครมา
ขอของดี ท่านก็มาหยิบให้หนึ่งเม็ด ใครมาทําบุญกับวัดท่านๆก็แจกให้คนละเม็ดนําไปติดตัวกัน
	
  ซึ่งภายหลังชาวบ้านแถบนั้นที่เอาลูกอมผงไปใช้ได้มาบอกหลวงปู่ว่า ใช้ไปแล้วผงจะร่วนแตก
ง่าย ซึ่งตอนนั้นนายสายและหลวงตารอดท่านได้นั่งฟังอยู่ด้วย หลังจากนั้นไม่กี่วันมีคนแนะนําหลวงตา
รอดให้ลองชุบทองบรอนซ์ดูเพื่อกันผงร่วง ซึ่งเรื่องราวต่อจากนั้นหลวงตารอดท่านก็ได้ปรึกษากับหลวง
ปู่ทิมซึ่งหลวงปู่ท่านก็เห็นดีด้วย จึงได้ผงทองกระป๋อง (ตราหัวกวาง) มาหลายกระป๋อง และได้ซ้ือ
แลคเกอร์ใสมาใส่ผสมกับผงทองด้วย นายสายจึงได้ไปหยิบเอาลูกอมผงมีห่วงที่เสกไว้แล้วในห้อง
หลวงปู ่ทิมมาจํานวนหนึ่งลองนํามาชุบทองด ูพอชุบเสร็จแล้วแห้งได้ที่นายสายก็ได้นําลูกอมที่ชุบทอง
แล้วไปให้หลวงปู่ท่าน ดู ซึ่งท่านดูแล้วท่านก็เห็นชอบด้วย จากนั้นนายสายก็ได้เดินไปหยิบเอาลูกอมผง
มีห่วงในห้องหลวงปู่มาอีกจํานวนหลายเม็ดมาชุบทองตอนนั้นก็มีหลวงตารอด นายสายและพระเณร 
ชาวบ้านจํานวนหนึ่งช่วยกันเอาลูกอมมาชุบทองพอเสร็จได้จํานวนพอประมาณ จากนั้นนายสายก็ได้นํา
ลูกอมที่ชุบทองเสร็จแล้วนํามาใส่ในถาดไว้ในห้องหลวงปู่ 	
 	
 	
 by น้าต่อย เซมเบ้
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 พระประธานนี้ถือเป็นองค์สําคัญ 
ที่ชาวบ้านละหารไร่และลูกศิษย์ลูกหาและ
หลวงปู่ทิมได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้าง ขึ้นมา
เพื่อสนองความศรัทธาที่ดี
	
  ซึ่งประมาณกาลกันว่าน่าจะสร้าง
ขึ้นพร้อมๆกับการสร้างโบสถ์ไม้ ผมได้เคย
สอบถามกับลูกศิษย์ของท่านปัจจุบัน
อายุ86ปีท่านเล่าว่าท่านได้มาเป็น ครูสอนที่
โรงเรียนวัดไร่เมื่อประมาณปีพ.ศ.
2483-2484 และโบสถ์ไม้นี้สร้างก่อนที่จะมา
เพียงปีเดียว 
	
 ส่วนพระประธานนั้นจะสร้างมาไร่
เรี่ยกันโดยนําเอาดินบริเวณวังสามพญามา
ปั้น เป็นพระขึ้นมา เอาไว้มีข้อมูลหลักฐานที่
เด่นชัดจะนํามาเขียนเป็นบทเรื่องราวกันต่อ
ไป...

	


	
 ภาพชมภาพบรรยากาศตอนงาน พระราชทานเพลิงหลวงปู่เมื่อป ีพ.ศ.2526 ณ.เมรุวัดละหารไร่ ในภาพ
เสื้อน้ําเงินนั้นคืออาจารย์สุเทพ
	
  ท่านเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีประการณ์กับพระเครื่องหลวงปู่อย่างเหลือเชื่อ ท่านเคยมากราบหลวงปู่
เมื่อป ีพ.ศ.2517 ท่านเล่าว่าหลวงปู่ทิมท่านมีจิตเมตตาสูง และเป็นพระที่ถือปฎิบัติเคร่งครัด หาได้ยาก
ยิ่งนัก
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 ประวัติวัดละหารไร่ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเพียงเพิงพักโดยหลวงปู่สังข์เฒ่าขณะนั้นเป็นเจ้าอาวาส วัด
ละหารใหญ่ได้มาสร้างไว้โดยกล่าวกันว่าท่านได้มาปลูกข้าวเพื่อเอามาไว้ เวลาขบฉันในยามเข้าพรรษา 
จากเพิกพักก็ได้มาเป็นที่พักสงฆ์ จากนั้นก็ได้พัฒนามาเป็นวัดเล็กๆโดยหลวงปู่สังข์เฒ่าท่านเป็นผู้สร้าง
กําเนิด ขึ้นมา 
	
 จากนั้นท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดโดยสมัยนั้นจะเรียกกันว่าวัดไร่ เพราะพื้นที่ในยุค
นั้นจะเป็นที่ลุ่มมาบน้ําเหมาะแก่การเพาะปลูก จากนั้นต่อมาเล่ากันว่าเจ้าเมืองระยองได้นิมนต์ท่านให้
ไปดํารงตําแหน่งเป็น เจ้าอาวาสที่วัดจันทอุดมหรือวัดเก๋ง (ปัจจุบันคือโรงพยาบาลระยอง) ส่วนทางวัด
ละหารไร่นั้นได้มอบหมายให้หลวงพ่อแดงเป็นเจ้าอาวาสวัดไร่ต่อจาก หลวงปู่สังข์เฒ่า เมื่อสิ้นยุคหลวง
พ่อแดงก็จะเป็นหลวงพ่อเกิด หลวงพ่อสิงห์ หลวงพ่อจ๋วมตามลําดับถึงจะมาเป็นหลวงปู่ทิม อิสริโก.....

	
 "มาชมสีผึ้งยุคแรกของหลวงปู่ทิมครับ ซึ่งนับว่าหายากมาก ณ.ปัจจุบันนี้
นายสาย แก้วสว่างท่านเคยเล่าว่า สีผึ้งยุคแรกของหลวงปู่นั้นจะมีส่วมผสมของว่านมากโดยนํามาเคี่ยว
ให้เข้ากัน หลวงปู่ทิมท่านอาจจะกําหนดส่วนสําคัญๆ
	
 เพื่อให้ถูกต้องตามตําราที่ร่ําเรียนมาได้ ซึ่งผมก็ขอนําเอาสีผึ้งที่หลวงปู่ท่านทําในครั้งแรกมาให้
ชมกันครับซึ่ง ปัจจุบันก็เหลือเท่าที่เห็นครับ..."
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 ผมจะขอเขียนเล่าประวัติสถาน แหล่งกําเนิดของหลวงปู่ทิมที่ได้สืบสานจากลูกหลานและคนเก่า
แก่ในหมู่บ้านละ หารไร่ โดยได้กล่าวกันว่าหลวงปู่ทิมท่านกําเนิด ณ.บริเวณบ้านหัวทุ่งตาบุตรหรือชาว
บ้านจะเรียกกันว่า หัวทุ่ง ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้แต่ดั้งเดิมนั้นจะเป็นผืนป่า รอบๆบริเวณจะเป็นทุ่งนาข้าว 
มีลําคลองไหลผ่าน 
	
 สมัยก่อนนั้นจะมีการทํานาข้าวและการล่าสัตว์เพื่อทํามาหาเลี้ยงชีพกัน นายแจ้และนางอินทร์ 
งามศรี บิดาและมารดาของหลวงปู่ทิมได้ถือกําเนิด ณ.บริเวณดังกล่าวและได้เลี้ยงจนเติบโตขึ้นมา และ
ต่อมาบริเวณบ้านดั้งเดิมของหลวงปู่นั้นก็ได้ผุพังสลายกันไปตามกาลเวลา ผมจะขอนําพื้นที่ดังกล่าวซึ่ง
โดยอดีตแต่ก่อนเคยเป็นบ้านเก่าแก่ของท่านแต่ ปัจจุบันนั้นก็เหลือแต่เพียงพื้นที่ว่างเปล่า
	
 เรา จะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นบ้านพักอาศัยของหลวงปู่ ทิมตั้งแต่เป็นยุค
สมัยเป็นฆราวาส โดยท่านมีพี่ชายสายเลือดเดียวกันคือปู่ชื่น ต่อมาท่านยังมีน้องที่ต่างบิดาหรือต่าง
มารดาที่ไม่สามารถสืบทราบอย่างแน่ชัด ได้เพราะคนสมัยก่อนจะไม่มีการบันทึกเป็นสํามะโนครัว
	
  แต่จะเป็นเพียงการจดจําหรือการบอกเล่ากันเท่านั้น ซึ่งคําบอกเล่ากล่าวว่าท่านยังมีน้องที่เกิด
มาร่วมต่างสายกันคือ ปู่วาน ปู่เสื่อม ( เสือเสื่อม) ย่าเครื่อง(ภรรยาปู่หล่อ) ซึ่งแต่ละคนนั้นก็ได้เสียกัน
ไปร่วมกว่า50ปีแล้ว สมัยนั้นตามชนบทห่างไกลจะไม่มีรูปถ่ายกันเพราะความเจริญยังเข้ามาไม่ถึงจึง 
ไม่ค่อยมีรูปถ่ายให้เห็นกัน สมัยก่อนครอบครัวของหลวงปู่จะมีอาชีพทํานาข้าว และล่าสัตว์เพื่อหาเลี้ยง
ชีพกัน ...
	
 ในวัยเด็กหลวงปู่ทิมท่านใช้ ชีวิตตามประสาเด็กทั่วไป อุปนิสัยโดยปกติแล้วจะชอบช่วยเหลือ
พ่อแม่ทํามาหากิน สมัยนั้นครอบครัวท่านมีอาชีพทํานาข้าว ยามว่างก็จะออกล่าสัตว์ต่างๆเพื่อนํามา
ประกอบอาหารเลี้ยงชีพ พอถึงวัยเรียนท่านได้มาศึกษาที่วัดละหารใหญ่ เพราะสมัยก่อนนั้นวัดละหาร
ใหญ่เป็นสถานที่ร่ําเรียนศึกษาแก่กุลบุตรทั้งหลาย หลวงปู่ท่านตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสอบคะแนนได้ดี
กว่าเด็กที่เรียนด้วยกัน หลังจากที่ท่านเรียนจบแล้วท่านก็ได้กลับไปช่วยพ่อแม่ทํามาหาเลี้ยงชีพต่อและ 
ใช้ชีวิตตามประสาเด็กวัยรุ่นทั่วไปก่อนที่ท่านจะใช้ชีวิตไปเป็นพลลูกหมู่ ทหารต่อไป....
	
 หลวงปู่ทิมท่านได้ไปเป็น ทหารเรือโดยรับใช้ชาติอยู่ถึง4ปี ในสมัยนั้นจะเป็นไปเป็นทหารกัน
ตั้งแต่อายุ18 ปี สมัยที่ท่านเป็นพลลูกหมู่ทิม ท่านได้เริ่มสนใจเรื่องวิชาอาคมเพราะได้ประสบเห็นกัน
อย่างประจักษ์ตา ภายหลังปลดทหารมาท่านได้มาช่วยพ่อแม่ประกอบทํามาหาเลี้ยงชีพ และใช้ชีวิต
ฆราวาสอยู่ประมาณ 2 ปีโดยท่านอาจจะเบื่อหน่ายกับชีวิตฆราวาสหรือการเข้าใจในสัจธรรมของมนุษย์ 
หรือการสนใจในหลักวิชาอาคมที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ จึงได้ออกบวช โดยหลวงปู่ท่านได้บวชเมื่ออายุ
ได้24ปี โดยมีพระครูขาว(อดีตเจ้าคณะแขวงเมืองระยอง)แห่งวัดทับมาเป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์
สิงห์ วัดละหารใหญ่และพระอาจารย์เกียง เป็นพระกรรมวาจา 

	
 หลวงปู่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นักธรรมและอักขระบาลีต่างๆพระ
อาจารย์สิงห์วัดละ หารใหญ่ประมาณหนึ่งปีจนเข้าใจแตกฉาน จากนั้นท่าน
ก็ได้ออกธุดงค์โดยท่านได้ไปกับคณะของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางเหี้ย 
และช่วงที่ออกธุดงค์ท่านได้ศึกษาแลกเปลี่ยนวิชาอาคมกับพระที่ร่วมคณะ
กันหลาย รูป โดยมีเกจิชื่อดังต่างๆมากมาย เท่าที่จําได้หลวงปู่ท่านเคยเล่า
ให้นายสาย แก้วสว่างลูกศิษย์ของท่านว่าท่านเคยแลกเปลี่ยนวิชาอาคม
กับพระภิกษุน้อยหรือ หลวงพ่อน้อย แห่งวัดธรรมศาลา แต่จะเป็นวิชาใด
นั้นก็ไม่อาจจะระบุได้ และท่านยังได้ศึกษาการบําเพ็ญเพียรสมถะ
กรรมฐานกับหลวงพ่อปาน จนสําเร็จ จากนั้นท่านก็ยังได้ศึกษาวิชาอาคม
กับฆราวาสอีกหลายท่านในเขตเมืองบางปลา สร้อยหรือเมืองชลบุรีใน
ปัจจุบัน...
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 หลัง จากหลวงปู่ทิมท่านได้เข้าร่วมคณะเดินธุดงค์กับทางสายหลวงพ่อปานท่านก็ยังได ้ศึกษา
วิชาอาคมกับทั้งเกจิอาจารย์และฆราวาสชื่อดังต่างๆตามย่านเขตหัวเมือง และเขตปริมณฑลของเมือง
บางปลาสร้อยหรือเมืองชลบุรีในปัจจุบัน หลวงปู่ทิมท่านตั้งใจร่ําเรียนเพียรศึกษาเพื่อการเรียนรู้กับ
สรรพวิชาต่างๆ ที่ต้องการศึกษาทั้งปวง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านกําเนิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ หลวง
ปู่ทิมท่านไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆต่างๆที่มารบเร้าเพราะท่านมีจิต แห่งความตั้งใจหรือการตั้ง
ปณิธานโดยหลังจากที่หลวงปู่ทิมท่านได้เข้าร่วมคณะ เดินธุดงค์กับทางสายหลวงพ่อปานท่านก็ยังได้
ศึกษาวิชาอาคมกับทั้งเกจิอาจารย์ และฆราวาสชื่อดังต่างๆตามย่านเขตหัวเมือง และเขตปริมณฑลของ
เมืองบางปลาสร้อยหรือเมืองชลบุรีในปัจจุบัน 
	
 หลวงปู่ทิมท่านตั้งใจร่ําเรียนเพียรศึกษาเพื่อการเรียนรู้กับสรรพวิชาต่างๆ ที่ต้องการศึกษาทั้ง
ปวง ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านกําเนิดมาเพื่อสิ่งนี้โดยเฉพาะ หลวงปู่ทิมท่านไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรค
ใดๆต่างๆที่มารบเร้าเพราะท่านมีจิต แห่งความเพียรหรือการมีปณิธานความตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ ท่าน
เชื่อได้ว่าวิชาอาคมเป็นสิ่งที่ไม่งมงายสามารถสัมผัสได้แต่ต้องมีการ เรียนรู้ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แต่
วิชาอาคมและไสยศาสตร์นั้นก็ไม่ใช่หนทางแห่งนิพพานแต่สามารถช่วยให้เกิดผล ในทางที่ดีได ้และทุก
สิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแล้วไม่มีสิ่งใดจะเกินกรรมไปได้ซึ่งหลวงปู่ท่าน มีจิตที่ตระหนักไว้เสมอ.....
	
 หลวง ปู่ทิมท่านได้ศึกษาเพียรเรียนรู้กับวิชาอาคมและไสยศาสตร์ต่างๆอันเป็นวิชา ที่ควรศึกษา
ไว้ ซึ่งวิชาอาคมต่างๆนั้นมีมากหลายที่ทรงคุณค่าไว้สําหรับการเรียนรู้ และอยู่ที่การไขว่คว้าแสวงหา
อาจารย์ผู้สําเร็จวิชาของแต่ละแขนงเพื่อการศึกษา ร่ําเรียนที่ถูกต้องตามหลักการได้ หลวงปู่ทิมท่านถึง
ต้องเดินธุดงค์ไปในที่ต่างๆเพื่อรํ่าเรียนวิชาตามความ ตั้งใจหรือคําปณิธานที่ได้ตั้งไว้ โดยตามประวัติ
เล่ากันว่าหลวงปู่ทิมท่านได้ศึกษาเรียนรู้วิชาอาคมมาจากตํารา เก่าแก่ของวัดละหารไร่ ซึ่งในยุคสมัย
นั้นวิชาอาคมต่างๆหรือตํารายาแผนโบราณเขาจะจารึกลงในใบลาน แต่เคล็ดต่างๆของแต่ละวิชานั้นจํา
ต้องเพียรหาอาจารย์หรือผู้แก่กล้าวิชา โดยการพร่ําเพียรเรียนรู้นั้นจะต้องมีความมานะอดทนอย่างสูง
จึงจะประสบความ สําเร็จได้....
	
 ความ พยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมอยู่ที่นั่น ซึ่งมันเป็นคํากล่าวอย่างยึดมั่นที่จะตราตรึง
ไว้เสมอสําหรับหลวงปู่ท่านโดยที ่ท่านพยายามหมั่นเพียรเรียนรู้กับสรรพวิชาต่างๆทั้งหลาย หลังจากที่
ท่านได้ออกเดินธุงดงค์ไปในที่ต่างๆและสถานที่สับปายะเพื่อบําเพ็ญ เพียรและการสืบทอดการเรียนรู้
วิชาอาคมต่างๆกับเกจิอาจารย์ที่แก่กล้าวิชาและ ฆราวาสผู้เรืองนาม หลวงปู่ทิมท่านได้ศึกษาวิชาอาคม
ต่างๆโดยหลวงปู่ท่านได้เล่าว่าท่านได้มาพัก จําพรรษาที่วัดนามะตูม ถึง 3 พรรษา โดยในยุคสมัยนั้น
ท่านพระครูพินิจสมาจารหรือหลวงพ่อโด่ท่านดํารงตําแหน่งเป็น เจ้าอาวาส หลวงพ่อโด่ท่านมีอายุแก่
กว่าหลวงปู่ทิม 2ปี ซึ่งก็ถือเป็นพระสหธรรมิกกัน หลวงปู่ทิมท่านได้ศึกษาวิชาอาคมกับฆราวาสในแถบ
ของหมู่บ้านนามะตูมหรือบริเวณ ใกล้เคียง ซึ่งในแถบหมู่บ้านนามะตูมแห่งนี้มีฆราวาสที่แก่กล้าหรือ
ผู้ทรงวิทยาคมอยู ่หลายท่าน.....
	
 อันวิชาอาคมนั้นมีมากมาย หลายแขนงที่เรียนรู้ได้อย่างไม่มีวันจบสิ้น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้น
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบหาครูบาอาจารย์ในการ ร่ําเรียนให้ประสบผลสําเร็จตามแต่ละวิชากันไป 
และการเรียนรู้วิชาอาคมแต่ละอย่างนั้นจึงจําต้องใช้เวลากันยาวนานในการ ร่ําเรียนเพื่อให้ประสบเป็น
ผลสําเร็จที่ดีได ้เราจะเห็นว่าหลวงปู่ทิมท่านใช้เวลาในการร่ําเรียนวิชาความรู้และอาคมต่างๆ เพื่อให้
เข้าใจกันอย่างแท้จริงได้ ท่านใช้เวลาในการร่ําเรียนเพียรศึกษากันเป็นปีๆ ยิ่งถ้ายังไม่สําเร็จเสร็จสิ้นก็
คงยังไม่มีวันเลิกรากัน นี่คงเป็นปณิธานแห่งความตั้งใจของท่านอย่างแน่วแน่ โดยหลังจากที่หลวงปู่ทิม
ท่านบวชพรรษาแรกท่านก็ได้ศึกษานักธรรมและบาลีสันกฤษ กับพระอาจารย์สิงห์แห่งวัดละหารใหญ่ 
หลังจากนั้นพรรษาต่อมาท่านถึงได้ออกธุดงค์ไป ท่านใช้เวลาธุดงค์เพื่อการบําเพ็ญเพียรและศึกษาวิชา
อาคมอยู่หลายปีถึงได้กลับ มายังวัดไร่หรือวัดละหารไร่.....
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 หลังจากที่หลวงปู่ทิมท่าน ได้ไปร่ําเรียนวิชาอาคมต่างๆและการบําเพ็ญเพียรสมถะกรรมฐานกับ
ครูบาอาจารย์ผู้ เรืองนามกัน เราจะเห็นว่าในยุคสมัยก่อนนั้นการเสกสรรกับวัตถุมงคลต่างๆนั้นเขา
สร้างได้ อย่างมีอานุภาพปาฏิหาริย์ได้เพราะเขาสร้างกันได้อย่างถูกต้องครบตามตําราหรือ ตามหลัก
วิธีที่สืบทอดกันมา ซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ดีที่มีผลให้ถูกต้องตามหลักปฎิบัติของพระพุทธศาสนา เพื่อ
ต้องการให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจอย่างมีคุณค่าและคุณประโยชน์ 
	
 เมื่อหลวงปู่ทิมท่านได้กลับมายังวัดละหารไร่ได้ไม่นานโดยตามประวัติเล่ากัน ว่าทางวัดละหาร
ไร่ได้ว่างเว้นจากเจ้าอาวาสลงเพราะหลวงพ่อจ๋วมซึ่งเป็นเจ้า อาวาสวัดในขณะนั้นได้ลาสิกขาไป ต่อมา
ไม่นานชาวบ้านละหารไร่ก็ได้ยินยอมพร้อมใจกันขึ้นเพื่อนิมนต์ให้หลวงปู่ ทิม อิสริโกท่านดํารงตําแหน่ง
เป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่.....
	
 เมื่อหลวงปู่ทิมท่านได้กลับ มาถึงยังวัดละหารไร่ซึ่งในยุคนั้นจะต้องบุกป่าฝ่าดงเดินลัดเลาะกัน
มา กว่าจะมาถึงต้องใช้เวลารอนแรมกันเป็นวันคืน และบางครั้งจะต้องพบกับสิงสาราสัตว์มากมายที่
ต้องเผชิญกันได้ และอันตรายย่อมเกิดขึ้นเสมอถ้าไม่ระมัดระวังให้ดี 
	
 เราจะเห็นว่าในยุคสมัยก่อนอุปสรรคต่างๆนั้นย่อมมีมากมายถ้าไม่มีความอดทนพอ ความ
สําเร็จใดๆนั้นย่อมไม่บังเกิดผลขึ้นได้ เมื่อหลวงปู่ทิมท่านได้มาดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดละหาร
ไร่ตามที่ชาวบ้าน ได้ยินยอมพร้อมใจกัน ประกอบกับหลวงปู่ท่านเป็นที่ศรัทธาแก่ชาวบ้านละหารไร่อีก
ทั้งท่านยังเป็น คนในหมู่บ้านนี้ด้วย โดยหมอแก้ว งามศรี ซึ่งถือมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงปู่ได้กล่าวว่า
หลังจากที่หลวงปู่ท่านได้กลับ มาจากทหารหรือปลดจากการเป็นพลลูกหมู่ ท่านก็ได้ย้ายที่อยู่จากเดิม
บ้านทุ่งหัวตาบุตรมาอยู่ที่หมู่บ้านละหารไร่แต่ อยู่ในละแวกเดียวกัน โดยย้ายตามบิดามารดาและปู่ชื่น
พี่ชายของท่าน โดยหลวงปู่ท่านได้ช่วยครอบครัวทํามาหาเลี้ยงชีพจนอายุได ้24ปี ถึงได้ออกบวชตาม
เจตนาความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของท่าน.....
	
 โดยนับหลังจากที่หลวงปู่ทิม ท่านออกบวชเมื่ออายุของท่านได้ 24ปีถ้าจะบวกกับ พ.ศ.เกิดของ
ท่านปีพ.ศ.2422จะตรงกับปี พ.ศ.2446 ในกาลยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 เป็นปีที่ท่านออกบวชแน่นอน และ
โดยตามประวัตินั้นกล่าวว่าท่านมาเป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่เมื่อปี พ.ศ.2450 ก็แสดงว่าหลวงปู่ทิมท่าน
บวชได้เพียง 4พรรษา ถึงได้มาดํารงตําแหน่งเพราะก่อนหน้านั้นหลวงปู่ท่านได้ออกธุดงค์ไปศึกษา 
ร่ําเรียนวิชาอาคมและบําเพ็ญเพียรสมถะกรรมฐานกับอาจารย์ผู้เรืองอาคมต่างๆกัน และได้จําพรรษาที่
วัดนามะตูมถึง 3พรรษา หลังจากที่หลวงปู่ทิมท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดละหารไร่ท่านได้ปกครองพระ
เณร ให้อยู่ตามกรอบระเบียบวินัยของสงฆ์ เมื่อมีพระเณรกระทําสิ่งใดไม่เหมาะสมแก่การเป็นสมณะ
ท่านก็จะกล่าวตักเตือนโดย ในยุคแรกๆนั้นถือว่าหลวงปู่ท่านจะเคร่งครัดมากในกิจระเบียบของสงฆ์นี้...
	
 ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นเก่าๆใน หมู่บ้านละหารไร่ เขาจะเล่ากันว่าหลวงปู่ทิมท่านเป็นคนที่เคร่งครัดใน
ระเบียบวินัยของสงฆ์มาก ทําให้พระสงฆ์ที่อยู่ในวัดต่างก็เกรงบารมีหลวงปู่ท่านก็ไม่ค่อยมีใครกล้าที่ จะ
ฝืนกฎระเบียบของสงฆ์ ลุงพร้อยซ่ึงเป็นชาวบ้านละหารไร่(ปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่)อายุท่าน 84ปีเคยบวช
อยู่ที่วัดละหารไร่เมื่อปีพ.ศ. 2493 ท่านเล่าว่าสมัยนั้นตอนเป็นเด็กรุ่นๆ ก่อนที่ท่านจะมาบวชท่านยังเคย
ช่วยชาวบ้านหาดินเหนียวตามชายคลองบริเวณวังสาม พญาคนละถุง เพราะสมัยนั้นใครประสงค์
ต้องการที่จะทําบุญสร้างพระก็ให้เอาดินเหนียวตามแต่ จะหาได้กันมาโดยนํามาปั้นเป็นพระพุทธรูปเพื่อ
ที่จะประดิษฐานอยู่ในโบสถ์เก่า หรือโบสถ์ไม้ของวัดละหารไร่ เพราะสมัยนั้นถ้าใครได้ร่วมสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และเหล่า บรรพชนทั้งหลายได้สักการะกราบไหว้ถือว่ามีบุญอย่างสูง 
เมื่อสิ้นอายุไขไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีตามความเชื่อถือกันมา ลุงพร้อยท่านยังเล่าอีกว่าหลวงปู่ทิมท่านจะ
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดําเนิน การก่อสร้างวัตถุสถานต่างๆเพราะสมัยนั้นวัดยังขาดความพร้อมอีก
มาก อีกทั้งเพราะความเจริญยังไม่มาถึงยอมรับว่าทุรกันดารมาก ถ้าเปรียบกันกับในยุคสมัยนี้....
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หากจะกล่าวถึง ตะกรุดต่างๆของหลวงปู่ทิมแล้ว ซึ่งหลวงปู่ทิมท่านได้ทําไว้
หลายชนิดซึ่งถ้าเป็นตั้งแต่ยุคต้นๆนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นตะกรุดโทน ซึ่งส่วนมาก
ชาวบ้านจะนําวัสดุที่หาได้อาทิเช่น ฝาหม้อ ฝาบาตร สังกะสีหรือไม่ก็อลูมิเนียม
ตามที่หาได้ตามหมู่บ้าน มาให้หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกให้และนํามาใช้กันติดตัว

ซึ่งมีประสบการณ์ต่างๆมาก มาย ซึ่งชาวบ้านต่างก็หวงแหนกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าเป็นของที่หลวงปู่ทิม ท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วไม่ต้องพูดถึง ถ้าไม่ตายซะก่อน

คงไม่ได้นํามาใช้เป็นเจ้าของกัน ซึ่งตะกรุดของหลวงปู่ทิมนั้นสมัยก่อนจะหามาตรฐาน
หรือเอกลักษณ์สําคัญไม่ได้ เลยที่จะบ่งบอกว่าเป็นของที่หลวงปู่ทิมท่านได้ปลุกเสกไว้ 

การที่จะเช่าหาผมก็ขอแนะนําเช่าหาจากบุคคลที่เชื่อถือได้ ซึ่งตะกรุดต่างๆของหลวงปู่ทิมนี้
ที่มีชื่อเสียงมากคงไม่มีเกินตะกรุดเจ็ดดอก เพราะเป็นตะกรุดที่สร้างยากและสร้างน้อยมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ตามลูกศิษย์และชาวบ้านที่ใกล้ชิดหลวงปู่ทิม ซึ่งลูกศิษย์ที่ได้ไป

ต่างคนต่างก็หวงแหนกันแทบจะไม่ยอมให้ใครเลยแม้กระทั่ง ลูกหลานของตัวเอง 
ลุงสายซึ่งเป็นไวยาวัจกรวัดละหารไร่ ท่านเล่าว่าตะกรุดเจ็ดดอกของหลวงปู่ทิมนั้น
มีพุทธคุณครบทุกด้านหรือแทบจะ ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ ถ้าบุคคลนั้นนําไปใช้
ในทางเรื่องที่ดีๆ ซึ่งหลวงปู่ท่านจะเน้นมากเป็นเป็นพิเศษในเรื่องการนําไปใช้ 

แต่ถ้านําไปใช้ในทางที่ไม่ดีนั้นตะกรุดอาจจะแตกหรือคลายเองได้และมีชาวบ้าน 
บางคนที่เคยบวชอยู่กับหลวงปู่และได้ตะกรุดเจ็ดดอกไปชุดหนึ่ง เคยเล่าว่าตะกรุด
สามารถหายเองได้ หลังจากพอตะกรุดได้อันตรธานหายไป จากนั้นเขาก็ได้ไปหา

หลวงปู่ทิมที่วัดเพื่อที่จะขอตะกรุดใหม่กลับเห็นตะกรุด ของตัวเองไปอยู่ที่หลวงปู่ทิมได้อย่างไร
ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็น่า อัศจรรย์เหมือนกัน ตะกรุดเจ็ดดอกนั้นยอมรับว่า

เป็นเครื่องรางที่มีเกจิอาจารย์น้อยมากที่จะ สามารถสร้างขึ้นมาได้ ตะกรุดเจ็ดดอก
ของหลวงปู่ทิมนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนี้ใครมีไว้ก็ ขอเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับ
เพราะถือว่าเป็นของวิเศษเลยที่เดียว ส่วนของผมก็ได้นํารูปมาให้ชมเป็นวิทยาทานครับ 

ซึ่งเจ้าของเดิมนั้นเป็นของปู่พิณ สัมฤทธิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในยุคเก่าซึ่งกว่าจะได้มา
ถ้าไม่เสียชีวิตก่อนคงไม่ได้นํามาให้ชม เพราะเจ้าของจะหวงแหนมากซึ่งแต่เดิมนั้น

ตะกรุดเจ็ดดอกส่วนใหญ่จะมีเชือก เล็กๆพันเป็นเกลียวร้อยติดมาด้วยแต่ด้วยความเก่า
หรือการใช้งานตามกาลเวลา เชือกจะเปื่อยยุ่ยขาดซะมาก ก็ลองเสาะหาดูนะครับ

เผื่อมีโอกาสได้เป็นเจ้าของ

	


	
 	
 	
 	
 by น้าต๋อย เซมเบ้
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 หากจะกล่าวถึง ตะกรุดต่างๆของหลวงปู่ทิมแล้ว ซึ่งหลวงปู่ทิมท่านได้ทําไว้หลายชนิดซึ่งถ้าเป็น
ตั้งแต่ยุคต้นๆนั้นส่วนใหญ่ จะเป็นตะกรุดโทน ซึ่งส่วนมากชาวบ้านจะนําวัสดุที่หาได้อาทิเช่น ฝาหม้อ 
ฝาบาตร สังกะสีหรือไม่ก็อลูมิเนียมตามที่หาได้ตามหมู่บ้าน มาให้หลวงปู่ทิมท่านปลุกเสกให้และนํามา
ใช้กันติดตัวซึ่งมีประสบการณ์ต่างๆมาก มาย ซึ่งชาวบ้านต่างก็หวงแหนกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า
เป็นของที่หลวงปู่ทิม ท่านได้ปลุกเสกไว้แล้วไม่ต้องพูดถึง ถ้าไม่ตายซะก่อนคงไม่ได้นํามาใช้เป็น
เจ้าของกัน ซึ่งตะกรุดของหลวงปู่ทิมนั้นสมัยก่อนจะหามาตรฐานหรือเอกลักษณ์สําคัญไม่ได้ เลยที่จะบ่ง
บอกว่าเป็นของที่หลวงปู่ทิมท่านได้ปลุกเสกไว้ การที่จะเช่าหาผมก็ขอแนะนําเช่าหาจากบุคคลที่เชื่อถือ
ได้ ซึ่งตะกรุดต่างๆของหลวงปู่ทิมนี้ที่มีชื่อเสียงมากคงไม่มีเกินตะกรุดเจ็ดดอก เพราะเป็นตะกรุดที่สร้าง
ยากและสร้างน้อยมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะตกไปอยู่ตามลูกศิษย์และชาวบ้านที่ใกล้ชิดหลวงปู่ทิม ซึ่งลูกศิษย์
ที่ได้ไปต่างคนต่างก็หวงแหนกันแทบจะไม่ยอมให้ใครเลยแม้กระทั่ง ลูกหลานของตัวเอง ลุงสายซ่ึงเป็น
ไวยาวัจกรวัดละหารไร่ ท่านเล่าว่าตะกรุดเจ็ดดอกของหลวงปู่ทิมนั้นมีพุทธคุณครบทุกด้านหรือแทบจะ 
ครอบจักรวาลเลยก็ว่าได้ ถ้าบุคคลนั้นนําไปใช้ในทางเรื่องที่ดีๆ ซึ่งหลวงปู่ท่านจะเน้นมากเป็นเป็น
พิเศษในเรื่องการนําไปใช้ 
	
 แต่ถ้านําไปใช้ในทางที่ไม่ดีนั้นตะกรุดอาจจะแตกหรือคลายเองได้และมีชาวบ้าน บางคนที่เคย
บวชอยู่กับหลวงปู่และได้ตะกรุดเจ็ดดอกไปชุดหนึ่ง เคยเล่าว่าตะกรุดสามารถหายเองได้ หลังจากพอ
ตะกรุดได้อันตรธานหายไป จากนั้นเขาก็ได้ไปหาหลวงปู่ทิมที่วัดเพื่อที่จะขอตะกรุดใหม่กลับเห็นตะกรุด 
ของตัวเองไปอยู่ที่หลวงปู่ทิมได้อย่างไร
	
 ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็น่า อัศจรรย์เหมือนกัน ตะกรุดเจ็ดดอกนั้นยอมรับว่าเป็นเครื่องรางที่มี
เกจิอาจารย์น้อยมากที่จะ สามารถสร้างขึ้นมาได้ ตะกรุดเจ็ดดอกของหลวงปู่ทิมนั้นจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
มากในยุคนี้ใครมีไว้ก็ ขอเก็บรักษาไว้ให้ดีนะครับเพราะถือว่าเป็นของวิเศษเลยที่เดียว ส่วนของผมก็ได้
นํารูปมาให้ชมเป็นวิทยาทานครับ ซึ่งเจ้าของเดิมนั้นเป็นของปู่พิณ สัมฤทธิ์ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในยุคเก่าซึ่ง
กว่าจะได้มาถ้าไม่เสียชีวิตก่อนคงไม่ได้นํามาให้ชม เพราะเจ้าของจะหวงแหนมากซึ่งแต่เดิมนั้นตะกรุด
เจ็ดดอกส่วนใหญ่จะมีเชือก เล็กๆพันเป็นเกลียวร้อยติดมาด้วยแต่ด้วยความเก่า
หรือการใช้งานตามกาลเวลา เชือกจะเปื่อยยุ่ยขาดซะมาก ก็ลองเสาะหาดูนะครับเผื่อมีโอกาสได้เป็น
เจ้าของ

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 By อ.แก้วสว่าง
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 ผมขอนําปลัดขิกหลวงปู่ทิมจาก ฝีมือชาวบ้านมาเล่าสู่กันฟัง เมื่อครั้งหนึ่งตอนนั้นที่วัดละหารไร่
มีงานประจําป ีชาวบ้านก็ได้ช่วยกันหุงหาอาหารกันเพื่อต้อนรับแขกหรื่อที่มาร่วมงานกัน การหุงข้าวใน
ยุคนั้นจะหุงโดยใช้กระทะ และเมื่อเสร็จจากงานหลวงปู่ท่านจะมอบวัตถุมงคลของท่านให้กับชาวบ้าน
ที่มา ช่วยเหลืองานกัน ซึ่งก็แล้วแต่หลวงปู่ท่านจะมอบวัตถุมงคลสิ่งใดให้ไปกัน ลุงเรืองซ่ึงเป็นชาวบ้าน
ละหารไร่คนหนึ่งท่านเล่าว่าเมื่อมีงานวัดชาวบ้าน ต่างก็จะไปช่วยกันอย่างขมักเขม่น เพราะสมัยก่อน
ชาวบ้านจะนิยมกันเพราะถือว่าได้ร่วมงานบุญและมีการพบปะกันใน หมู่บ้านโดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมสื่อ
กลางพูดคุยกันตามประสาชาวบ้าน 
	
 หลังจากเสร็จสิ้นจากงานหลวงปู่ทิมท่านจะมอบพระเครื่องหรือวัตถุมงคลต่างๆให้ กับคนที่มา
ช่วยงานกัน ลุงเรืองท่านเล่าว่าบางคนก็ได้เหรียญบางคนก็ได้เป็นเครื่องรางต่างๆ ส่วนตัวลุงเรืองนั้น
หลวงปู่ท่านได้มอบปลัดขิกให้ไว้ติดตัว ลุงเรืองเล่าว่าหลังจากได้มาก็เอาไว้ติดตัวเป็นประจํา ส่วนเรื่อง
ประสบการณ์นั้นสามารถสยบพิษแมลงมีพิษต่างๆอย่างเช่นแมงป่อง ตะขาบ เมื่อโดนกัดลุงจะเอา
ปลัดขิกนี้จิ้มลงไปแล้วอาราธนาบอกกล่าวถึงหลวงปู่ทิมผล ปรากฏว่าหายปวดได้อย่างชะงัก มันก็เป็น
เรื่องที่แปลกและชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเป็นเช่นนั้นกัน
	
  มีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปตัดไม้ในป่าแล้วเผลอไปเหยียบโดนงูกะปะเข้า งูได้กัดเข้าไปที่ข้อเท้า เขา
ได้กลั้นใจทนเดินไปถึงบ้าน แล้วจากนั้นก็ไปหยิบปลัดขิกที่วางอยู่บนหิ้ง จากนั้นเขาก็อาราธนาถึงหลวง
ปู่ทิมแล้วจ้ิมไปที่บาดแผล จากนั้นสักพักอาการปวดก็เริ่มเบาจนหายปวดและจากนั้นญาติก็พาไปโรง
พยาบาล เพื่อฉีดวัคซีนเซรุ่ม ช่วงเวลาตอนนั้นเขาเล่าว่าเกือบเอาชีวิตไปทิ้งในป่าซะแล้วยังดีที่อยู่ห่าง 
จากบ้านไม่ไกลกันเท่าไหร่ และวันนั้นเขาก็ดันลืมเอาปลัดขิกไปด้วยเพราะเห็นว่าอยู่แค่นี้ “ลุงเรืองเขา
เล่าว่านี่เป็นเพราะอานุภาพปลัดขิกของท่านพ่อทิมเป็นแน่แท้ถึง ได้รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้” นี่เป็น
ประสบการณ์จากชาวบ้านที่เกิดจากเรื่องจริงที่ประสบกันมาแล้วนํามาเล่า สู่กันฟังครับ!
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 ผมได้มีโอกาสได้พบกับลูก หลานของหมอหลาบ จ้อยเจริญ (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)ซึ่งถือเป็นลูก
ศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ทิมอีกท่านหนึ่ง ที่ได้มีส่วนช่วยรับใช้หลวงปู่ในช่วงยุคประมาณปี พ.ศ.2515-18 
โดยท่านมีบ้านอยู่ในแถบหมู่บ้านคลองกระดานซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันกับวัดละหาร ไร่ ท่านจะไปมาหาสู่กับ
หลวงปู่เป็นประจําโดยเฉพาะเมื่อมีงานกิจครั้งใดๆหลวงปู่ก็ เรียกใช้อยู่เสมอ
	
  มีอยู่ครั้งหนึ่งหมอหลาบท่านเคยพูดกล่าวปรารภกับหลวงปู่ทิมว่า ตนอยากได้มอเตอร์ไซด์สัก
คันเพราะตนมีแต่จักรยานคันเก่าๆที่ขี่ลุยน้ําลุยโคน มาหาหลวงปู่ ซึ่งหลวงปู่ท่านก็ไม่ได้กล่าวอะไรมาก
ท่านเพียงบอกว่า “เดี๋ยวนี่จะซื้อให้ ” และหลังจากนั้นไม่นานเท่าไหร่ท่านก็ได้ซื้อลอตเตอรี่โดยนึกถึง
หลวงปู ่ผลปรากฏว่างวดนั้นถูกรางวัลที่สองก็ได้เงินมามากพอที่จะซื้อมอเตอร์ไซด์และ แบ่งให้ลูก
หลานกัน 
	
 สําหรับเรื่องราวการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมที่หมอหลาบมีส่วนช่วยในการ สร้างนั้นโดย
เฉพาะการสร้างรูปเหมือนปูนปั้นซึ่งถือเป็นการทําครั้งแรกที่ใช้ แม่พิมพ์ปูนมาถอดแบบ โดยได้มาเทห
ล่อกันที่บ้านของท่าน เอาไว้เรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆนั้นค่อยเล่ากันในคราวต่อไป และผมของ
นําวัตถุมงคลส่วนตัวของหมอหลาบที่หลวงปู่ทิมท่านให้ไว้คือ แหวนพิรอด โดยวัสดุนั้นกล่าวกันว่าทํา
มาจากผ้ามัดตราสังข์ ซึ่งหมอหลาบท่านใช้ติดตัวเป็นประจํา ปัจจุบันนั้นตกทอดมายังลูกหลานของท่าน 
ผมขอนําภาพมาให้ชมกันครับ...
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